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ภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  ครั้งที่  ๒๑ ประจ�าปี ๒๕๖๒ 

 วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชด�าเนิน กรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั  ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติิยาภา นเรนทริาเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบัน 
พระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๑ ประจ�าปี ๒๕๖๒ เรื่อง “ลดช่องว่างความเหลื่อมล�้า สร้างคุณภาพประชาธิปไตย”  
 ในการนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระ
ปกเกล้าและผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้น ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบัน
พระปกเกล้า กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมขอพระราชทานพระด�ารัส 
เป ิดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้ง ท่ี ๒๑ ประจ�าป ี ๒๕๖๒ และกราบทูลเชิญเสด็จเป ิดและ
ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ลดช่องว่างความเหลื่อมล�้า สร้างคุณภาพประชาธิปไตย” และเสด็จพระราชด�าเนินกลับ
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ประธานรัฐสภา เข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒/๑ อาคารเอ ชั้น ๑ ศูนย์การประชุมซาวา กรุงเบลเกรด 
สาธารณรัฐเซอร์เบีย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา
ในฐานะหวัหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชมุสมชัชา
สหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ และการประชุมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง น�าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุม
หารือกับคณะผู ้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา น�าโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ตานวิน
ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข  กีฬาและ
วัฒนธรรม สภาชาติพันธุ์เมียนมา

การประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๓๐  

 วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ แอมฟิเธียเตอร์ 
ชั้น Ground อาคารบี ศูนย์การประชุมซาวา กรุงเบลเกรด 
สาธารณรัฐเซอร์เบีย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิก
วุฒิสภา นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ และนายสันติ 
กรีะนนัทน์ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ได้เข้าร่วมการประชมุ

สหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๓๐ 

ประธานรัฐสภา เข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับเลขาธิการสหภาพรัฐสภา

 วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง Delegation Unit ๘
ศูนย์การประชุมซาวา กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย 
นายชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผูแ้ทน
รัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ 
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง น�าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม
การประชุมหารือทวิภาคีกับนายมาร์ติน จุนกอง เลขาธิการ

สหภาพรัฐสภา
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วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 วันที่  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง 
ว่าที่ร้อยต�ารวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ร่วมพิธี
วางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 วนัท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง ร้อยเอก ธรรมนสั พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พร้อมด้วยสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร เข้าร่วมพธิจีดุเทียนเพ่ือน้อมร�าลกึในพระมหากรุณาธิคณุ พระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เนือ่งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจ�าฤดูใบไม้ร่วง ปี ๒๕๖๒ 

 วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมซาวา 
กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย นายสรศักด์ิ เพียรเวช
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร นางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธกิาร
สภาผู้แทนราษฎร และคณะผูแ้ทนไทย เข้าร่วมการประชมุสมาคม
เลขาธิการรัฐสภา ประจ�าฤดูใบไม้ร่วง ปี ๒๕๖๒ พร้อมรับฟัง
การน�าเสนอระบบงานรัฐสภาเซอร์เบีย จากเลขาธิการรัฐสภา
เซอร์เบีย 

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การรับรองอุปนายกสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

 วนัท่ี ๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรอง ชัน้ ๔ 
อาคารรฐัสภา เกยีกกาย นายสชุาต ิ ตนัเจริญ รองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร คนทีห่น่ึง ให้การรับรอง นายอี ่เซยีน อปุนายก
สมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ในโอกาสเดนิทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 
๑๕-๑๗ ตลุาคม ๒๕๖๒ ในฐานะแขกของสมาคมวฒันธรรมและ
เศรษฐกจิไทย-จนี 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมลงนามถวายพระพร

 วนัที ่๑๘ ตลุาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายชวน หลกีภัย 
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร พร้อมด้วย คุณหญงิกลัยา โสภณพนชิ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้น�าแจกัน
ดอกไม้ทลูเกล้าฯ ถวายหน้าพระฉายาลกัษณ์ สมเดจ็พระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุาร ี พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการ
ประชวรโดยเร็ววนั

ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ให้การต้อนรับคณะนักเรียนศึกษาดูงาน 

ณ รัฐสภา

 วนัท่ี ๑๗ ตลุาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๒-๔๐๓ ชัน้ ๔ 
อาคารรฐัสภา เกยีกกาย นายชวน หลกีภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ นายมะยูนา 
มะเย็ง ผู้อ�านวยการโรงเรยีนเวยีงสวุรรณวิทยาคม อ�าเภอแว้ง จังหวดั
นราธิวาส และคณะนกัเรยีน จ�านวน ๔๐ คน ในโอกาสเข้าศึกษาดงูาน 
ณ รฐัสภา
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พิธีวางพวงมาลาในนาม “สภาผู้แทนราษฎร” 

  วนัท่ี ๒๓ ตลุาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง นายสชุาติ 

ตันเจริญ รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง พร้อมด้วย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธีวางพวงมาลาในนาม “สภาผู้แทน

ราษฎร” และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคต

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วางพวงมาลาในนาม “สภาผู้แทนราษฎร” 

 วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลาน

พระราชวังดุสิต นายพิสิฐ ลี้อาธรรม นายกรณ์ จาติกวณิช และนายการุณ โหสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อม

ด้วย นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะผู้บริหาร และข้าราชการของส�านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร วางพวงมาลาในนาม “สภาผู้แทนราษฎร” และถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า    

เจ้าอยู่หัว เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ

พระราชกุศลวันปิยมหาราช

พิธีท�าบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 วันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมในพิธีท�าบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ให้การรับรองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศรัฐสภา  สาธารณรัฐประชาชน

บงักลาเทศ 

 วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา 

เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง 

นายมูฮัมหมัด ฟารุก ข่าน ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 

รัฐสภาสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ 

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศ 

งานเลีย้งรบัรองในโอกาสเฉลมิฉลองวนัชาตสิาธารณรฐัออสเตรยี

 วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องเลอคองคอร์ดบอลรูม โรงแรม

สวิสโซเทล บางกอกรัชดา กรุงเทพฯ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง ในโอกาสเฉลิมฉลอง

วันชาติสาธารณรัฐออสเตรีย

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ให้การรบัรอง เอกอคัรราชทตูวสิามญัผูมี้อ�านาจเต็มแห่งแคนาดาประจ�าประเทศไทย

 วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา 

เกียกกาย นายชวน หลกีภยั ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ให้การรบัรอง นางโดนกิา

พอตตี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู ้มีอ�านาจเต็มแห่งแคนาดาประจ�า

ประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อขอบคุณส�าหรับการปฏิบัติ

ภารกิจในประเทศไทยและอ�าลาในโอกาสพ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งซึ่งได้

ครบวาระ ๓ ปี 

พธิเีปิดการศกึษาอบรมหลักสตูรวฒุบัิตรผูเ้ชีย่วชาญและผูช้�านาญการประจ�าตวัสมาชิกรฐัสภา รุน่ที ่๓

 วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องอบรม สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ นายสุชาติ ตันเจริญ 

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและ

ผู้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นท่ี ๓ และบรรยายพิเศษเรื่อง “การปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญและ

ผู้ช�านาญการในการสนับสนุนงานให้กับสมาชิกรัฐสภาที่พึงปรารถนา”
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พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ 

 วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์ 

ไดมอนด์ ชั้น ๒ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้า 

และการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี นายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธีเปิด

การประชมุสดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่๓๕ และการประชุมสดุยอดอ่ืนๆ

ที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ในฐานะประธานอาเซียน กล่าวเปิดการประชุม ในโอกาสนี้ 

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมด้วย

ประธานรฐัสภา ให้การรบัรอง นายกรัฐมนตรสีาธารณรฐัประชาชนจีนและคณะ

 วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย

ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร นายสชุาติ ตนัเจรญิ

รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 

ผูน้�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้การรบัรอง นายหลี ่ เค่อเฉียง

นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ที่เข้าเยี่ยม

คารวะในโอกาสเดินทางมาร่วมประชมุสดุยอดผูน้�าอาเซยีน คร้ังท่ี ๓๕

 
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับมอบป้ายประชาสัมพันธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕

 วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จุดแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา เกียกกาย นางพรพิศ เพชรเจริญ      

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับมอบป้ายประชาสัมพันธ์การประชุม

สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง

วันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ประเทศไทย จาก นางสาวบุษฎี 

สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเชิญ

ชวนชาวไทยร่วมแสดงความภาคภูมิใจกับการด�ารงต�าแหน่งประธาน

อาเซียนของไทยตลอดปี ๒๕๖๒ 
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พธิเีปิดการประชุมสมชัชาสภาดะฮวะหอสิลามแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้และแปซฟิิก

 วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอัล มีรอซ 

ถนนรามค�าแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ นายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสภาดะฮวะหอิสลามแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก โดยมี ตวน ยังเตรูตามาตน 

เปฮิน ศรี ดอกเตอร์ ฮัจยี อับดุลตอยยิบ มะหมูด ผู้ปกครองรฐั

ซาราวกั ประเทศมาเลเซีย ในฐานะประธานสภาดะฮวะหอสิลาม

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ให้การต้อนรับ

งานเลีย้งในโอกาสเฉลมิฉลองวนัชาตสิาธารณรัฐโปแลนด์

 วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี

กรุงเทพฯ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู ้แทน

ราษฎร คนท่ีหน่ึง ร ่วมงานเลี้ยงในโอกาสเฉลิมฉลอง

วันชาติสาธารณรัฐโปแลนด์ ตามค�าเชิญของนายวาลเดอมาร์

ดูบันยอฟสก้ี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจ�า

ประเทศไทย

พธิบี�าเพญ็กศุลทกัษณิานปุระทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั

 วันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถ

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร นายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า เป็น

ประธานในพิธีบ�าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายเป็นพระราช

กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวันคล้าย

วันพระบรมราชสมภพ เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย 
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ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นประธานในพธิถีวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน ประจ�าปี ๒๕๖๒ “สภาผู้แทนราษฎร”

 วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ นายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี ๒๕๖๒ “สภาผู้แทนราษฎร” โดย

มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และประชาชน 

เข้าร่วมพิธี

 โดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกันถวายเครื่องบริวารกฐิน เครื่องไทยธรรม พร้อมทั้ง เงินท�าบุญกฐินพระราชทาน

จ�านวนเงินทั้งส้ิน ๗๙๕,๕๕๙ บาท เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จ�าพรรษาถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ 

ตามพระวินัยและเพื่อเป็นทุนในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของวัดต่อไป

 ในโอกาสนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบทุนการศึกษา และเงินสนับสนุน ให้แก่ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม ส�านักเรียนวัดภคินีนาถ มูลนิธิพระราชมงคลมุนี ชมรมผู้สูงอายุ วัดภคินีนาถ และศูนย์

สุขภาพชุมชนวัดภคินีนาถ ชุมชนละ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชมรม



   

11 การประชุม

   

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ซึ่ง	คณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ	

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๒)

	 นายกรัฐมนตรีได้น�าเสนอร่างพระราชบัญญัติงบ

ประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 มี

หลักการและเหตุผลดังนี้

	 หลักการ

	 ตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓

เป็นจ�านวนไม่เกิน	๓,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ส�าหรับ

เป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	 เป็นจ�านวน	

๓,๑๓๗,๒๙๐,๕๓๔,๒๐๐	บาท	และเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	

เป็นจ�านวน	๖๒,๗๐๙,๔๖๕,๘๐๐	บาท

	 เหตุผล

	 เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบ

ประมาณส�าหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 รองประธานสภาผู ้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง	 ได้สั่ง

พักการประชุมเวลา	 ๐๑.๒๑	 นาฬิกา	 ของวันศุกร์ที	่

๑๘	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 และนัดประชุมต่อในเวลา	 ๐๙.๐๐	

นาฬิกา

ครั้งที่  ๑  (สมัยวิสามัญ) 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗  ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

	 รับทราบเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้

ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิญพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ	 ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัย

วิสามัญแห่งรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องที่พิจารณา

	 เรื่องด่วน	

	 ๑.	พระราชก� าหนดโอนอัตราก� าลั งพลและ

งบประมาณบางส ่วนของกองทัพบก	 กองทัพไทย	

กระทรวงกลาโหม	 ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวาย

ความปลอดภัยรักษาพระองค์	 ซึ่งเป็นส่วนราชการใน

พระองค์	พ.ศ.	๒๕๖๒	ซึ่ง	คณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ	(ใน

ระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑)

	 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติพระราชก�าหนดฉบับดัง

กล่าว

การประชุมสภา
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	 เมื่อถึงเวลา	 ๐๙.๐๖	 นาฬิกา	 ประธานสภาผู้แทน

ราษฎรได้ด�าเนินการประชุมต่อ	

	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีหน่ึง	 ได้ส่ัง

พักการประชุมเวลา	 ๐๐.๑๕	 นาฬิกา	 ของวันเสาร์ที่	

๑๙	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 และนัดประชุมต่อในเวลา	 ๐๙.๓๐	

นาฬิกา

	 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 ๑	 รับหลักการแห่งร่าง

พระราชบัญญัติฉบับนี้	 และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญ	จ�านวน	๖๔	คน	เพื่อพิจารณาคณะกรรมาธิการฯ	

ประกอบด้วย

	 ๑.	นายอุตตม	สาวนายน		

	 ๒.	นายสันติ	พร้อมพัฒน์

	 ๓.	นายชยุต	ภุมมะกาญจนะ		

	 ๔.	นายเกื้อกูล	ด่านชัยวิจิตร

	 ๕.	นายจุติ	ไกรฤกษ์	

	 ๖.	นางศรีสมร	รัศมีฤกษ์เศรษฐ์

	 ๗.	นายนพดล	พลเสน		

	 ๘.	นายเดชาภิวัฒน์	ณ	สงขลา

	 ๙.	นายวราเทพ	รัตนากร		

	 ๑๐.	นายสันติ	กีระนันทน์

	 ๑๑.	นายสุชาติ	ชมกลิ่น		

	 ๑๒.	นายวิเชียร	ชวลิต

	 ๑๓.	พลเอก	กิตติทัศน์	เปี่ยมสุวรรณ์		

	 ๑๔.	นายวัชรพล	โตมรศักดิ์

	 ๑๕.	นางนันทนา	สงฆ์ประชา		

	 ๑๖.	นายชูวิทย์	พิทักษ์พรพัลลภ

	 ๑๗.	นายประเสริฐ	บุญเรือง		

	 ๑๘.	นายวิวัฒน์ชัย	โหตระไวศยะ

	 ๑๙.	นายเอกธนัช	อินทร์รอด		

	 ๒๐.	นายเกรียง	กัลป์ตินันท์

	 ๒๑.	นายอิทธิรัตน์	จันทรสุรินทร์		

	 ๒๒.	นายจุลพันธ์	อมรวิวัฒน์

	 ๒๓.	นายมานะศักดิ์	จันทร์ประสงค์		

	 ๒๔.	นายการุณ	โหสกุล

	 ๒๕.	นายวรวัจน์	เอื้ออภิญญกุล		

	 ๒๖.	นายศรัณย์วุฒิ	ศรัณย์เกตุ

	 ๒๗.	นายเรืองไกร	ลีกิจวัฒนะ		

	 ๒๘.	นายชลน่าน	ศรีแก้ว

	 ๒๙.	นายวิรัช	รัตนเศรษฐ		

	 ๓๐.	นายวีระกร	ค�าประกอบ

	 ๓๑.	นายสมศักดิ์	พันธ์เกษม		

	 ๓๒.	นายมณเฑียร	สงฆ์ประชา

	 ๓๓.	นายบุญสิงห์	วรินทร์รักษ์		

	 ๓๔.	นายสัมพันธ์	มะยูโซ๊ะ

	 ๓๕.	นายชาญวิทย์	วิภูศิริ		

	 ๓๖.	นายจักรัตน์	พั้วช่วย

	 ๓๗.	นายชัยวุฒิ	ธนาคมานุสรณ์		

	 ๓๘.	นายอรรถกร	ศิริลัทธยากร

	 ๓๙.	นายอัฏฐพล	โพธิพิพิธ		

	 ๔๐.	นายประทวน	สุทธิอ�านวยเดช

	 ๔๑.	นายธนาธร	จึงรุ่งเรืองกิจ		

	 ๔๒.	นางสาวศิริกัญญา	ตันสกุล

	 ๔๓.	นายวิโรจน์	ลักขณาอดิศร		

	 ๔๔.	นายณัฐพงษ์	เรืองปัญญาวุฒิ

	 ๔๕.	นายสุรเชษฐ์	ประวีณวงศ์วุฒิ		

	 ๔๖.	พลต	ารวจตรี	สุพิศาล	ภักดีนฤนาถ

	 ๔๗.	นางสาวณธีภัสร์	กุลเศรษฐสิทธิ์		

	 ๔๘.	รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์	เครือเทพ

	 ๔๙.	นางศิริวรรณ	ปราศจากศัตรู		

	 ๕๐.	พลต	ารวจตรี	สุรินทร์	ปาลาเร่

	 ๕๑.	นายชัยชนะ	เดชเดโช		

	 ๕๒.	นายภานุ	ศรีบุศยกาญจน์

	 ๕๓.	นายธารา	ปิตุเตชะ		

	 ๕๔.	นายภราดร	ปริศนานันทกุล

	 ๕๕.	นายสมเจตน์	ลิมปะพันธุ์		

	 ๕๖.	นางสาวมัลลิกา	จิระพันธุ์วาณิช

	 ๕๗.	นายสฤษฏ์พงษ์	เกี่ยวข้อง		

	 ๕๘.	นายอาสพลธ์	สรรณ์ไตรภพ

	 ๕๙.	ศาสตราจารย์โกวิทย์	พวงงาม		
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	 ๖๐.	นายอนุรักษ์	จุรีมาศ

	 ๖๑.	นายนิคม	บุญวิเศษ		

	 ๖๒.	นายวันมูหะมัดนอร์	มะทา

	 ๖๓.	นายสงคราม	กิจเลิศไพโรจน์		

	 ๖๔.	นายสุภดิช	อากาศฤกษ์

	 ก�าหนดการแปรญัตติภายใน	๓๐	วัน

	 ก่อนเลิกประชุม	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

คนที่สอง	 ได้ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิญพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ประกาศพระราชกฤษฎีกา

ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๖๒	

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 สรุปผลการพิจารณา

	 อนุมัติพระราชก�าหนด	จ�านวน	๑	ฉบับ	คือ

	 -	 พระราชก�าหนดโอนอัตราก�าลังพลและงบ

ประมาณบางส่วนของกองทัพบก	 กองทัพไทย	 กระทรวง

กลาโหม	 ไปเป ็นของหน่วยบัญชาการถวายความ

ปลอดภัยรักษาพระองค์	 ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์	

พ.ศ.	๒๕๖๒	

	 รบัหลกัการแห่งร่างพระราชบญัญตั	ิ จ�านวน	 ๑	ฉบบั	

คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่ึ่สอง) 

วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

	 เรื่องกระทู้ถาม

	 ๑.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายสุเทพ	 อู่อ้น	 สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคอนาคตใหม่โดย	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	(หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล	

โสณกุล)	เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	กระทู ้ถาม	 ของ	 นางสาวจิราพร	 สินธุไพร	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด	 พรรคเพื่อไทย	

โดย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 (นายดอน	

ปรมัตถ์วินัย)	เป็นผู้ตอบ

	 จากนั้น	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ท่ี

ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป	ตามล�าดับ	

คือ

	 ๑.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายนริศ	 ข�านุรักษ์	 สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	

การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินรายได้กรมอุทยาน

แห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 โดย	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (นายวราวุธ 

ศิลปอาชา)	เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	กระทู้ถาม	ของ	นางสาวกุลธิดา	รุ่งเรืองเกียรติ	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	แบบบัญชีรายชื่อ	พรรคอนาคต

ใหม่	 เรื่อง	 นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา

ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาผ่านกองทุนเพื่อความ

เสมอภาคทางการศึกษาถาม	นายกรัฐมนตรี	ซึ่ง	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	(นายณัฏฐพล	ทีปสุวรรณ)	ได้

รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายบุญลือ	 ประเสริฐโสภา	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดราชบุรี	 พรรคภูมิใจไทย	

เรื่อง	 ให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน	 พ.ศ.	

๒๕๕๙	 -	 ๒๕๖๓	 และแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า

ของประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 -	 ๒๕๗๙	 ซึ่งปรับแผน

ใหม่เป็นแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	

พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 -	 ๒๕๘๐	 ถาม	 นายกรัฐมนตรี	 เนื่องจาก

รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส�าคัญจึงขอเลื่อน

การตอบกระทู ้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู ้แทน

ราษฎรครั้งต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๖๕

	 อนึ่ง	ในระหว่างเวลา	๑๔.๔๓	–	๑๕.๑๓	นาฬิกา	ณ	

ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ	นายศุภชัย	โพธิ์สุ	รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ท�าหน้าที่ประธานในห้อง

กระทู้ถาม	 ได้แจ้งเรื่อง	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะจัด

ให้มีการเผยแพร่บันทึกภาพและเสียงการถามตอบกระทู้

ถามแยกเฉพาะดังกล่าว	ตามข้อบังคับฯข้อ	๑๘	วรรคสาม

จากนั้นได ้ด�าเนินการตามระเบียบวาระกระทู ้ถาม

แยกเฉพาะตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๗๒	คือ	กระทู้ถาม	ของ	

นายนริศ	 ข�านุรักษ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัด
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พัทลุง	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 การด�าเนินการตาม

นโยบายทวงคืนผืนป่า	ถาม	นายกรัฐมนตรี	ซึ่ง	 รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

(นายวราวุธ	ศิลปอาชา)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 รับทราบเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

	 ประธานสภาผู ้แทนราษฎรได้ให้ที่ปรึกษาด้าน

ระบบงานนิติบัญญัติเชิญพระบรมราชโองการโปรด

เกล้าฯ	ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัย

ประชุมสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับ

ทราบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ลงวันที่	 ๒๘	

ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 เรื่อง	 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งแทน

ต�าแหน่งที่ว่างคือ	 นายเผดิมชัย	 สะสมทรัพย์	 ผู้สมัคร

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 เขตเลือกตั้งที่	 ๕	 จังหวัด

นครปฐม	พรรคชาติไทยพัฒนา

	 ที่ประชุมรับทราบ	 และประธานสภาผู้แทนราษฎร

ได้กล่าวน�านายเผดิมชัย	 สะสมทรัพย์	 ปฏิญาณตน

ในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่	 ตามมาตรา	 ๑๑๕	 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ดังนั้น	 ปัจจุบันมี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จ�านวน	๔๙๘	คน

	 เรื่องที่พิจารณา

	 สมาชิกในที่ประชุมเสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบ

วาระการประชุมโดยขอน�าระเบียบวาระที่	 ๗	 เรื่องอื่น	ๆ	

และระเบียบวาระที่	๖.๑	ขึ้นมาพิจารณาก่อนซึ่งที่ประชุม

เห็นชอบ

	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาระเบียบวาระตามท่ีท่ีประชุมมีมติ	 ตามล�าดับ	

คือ

	 ๑.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการ

พัฒนาเศรษฐกิจ	 แทนต�าแหน่งที่ว่างลง	 ๑	 ต�าแหน่ง	

(ในระเบียบวาระที่	๗)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายสรวุฒิ	 เน่ืองจ�านงค์	

เป็นกรรมาธิการแทน	นายมณเฑียร	สงฆ์ประชา

	 ๒.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการ

อุตสาหกรรม	 แทนต�าแหน่งที่ว่างลง	 ๑	 ต�าแหน่ง	 (ซึ่งยัง

มิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายธนะสิทธิ์	 โควสุรัตน์	

เป็นกรรมาธิการแทน	นายสรวุฒิ	เนื่องจ�านงค์

	 ๓.	ตั้ งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ	

แทนต�าแหน่งที่ว่างลง	 ๒	 ต�าแหน่ง	 (ซึ่งยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายสิระ	 เจนจาคะ	 และ

นางสาวปารีณา	ไกรคุปต์	เป็นกรรมาธิการแทน	นายพยม	

พรหมเพชร	และนายธนะสิทธิ์	โควสุรัตน์

	 ๔.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการ

ศาสนา	 ศิลปะและวัฒนธรรม	 แทนต�าแหน่งที่ว่างลง	 ๑	

ต�าแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นายนพดล	แก้วสุพัฒน์	เป็น

กรรมาธิการแทน	นายชัชวาลล์	คงอุดม

	 ๕.	ต้ังกรรมาธกิารสามญัในคณะกรรมาธกิารกจิการ

สภาผู้แทนราษฎรแทนต�าแหน่งที่ว่างลง	 ๑	 ต�าแหน่ง	 (ซึ่ง

ยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ท่ีประชุมได้มีมติเลือก	 นางทัศนียา	 รัตนเศรษฐ	

เป็นกรรมาธิการแทน	นายทวิรัฐ	รัตนเศรษฐ

	 ๖.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินแห่งชาติแทนต�าแหน่งที่ว่างลง	 ๑	 ต�าแหน่ง	

(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นายพยม	พรหมเพชร	 เป็น

กรรมาธิการแทน	นายสิระ	เจนจาคะ

	 ๗.	พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู ้ที่จะ

ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	ซึ่ง	คณะ

รัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๖.๑)

	 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนลับ	 ตามรัฐธรรม

นูญฯ	มาตรา	๑๒๐	วรรคห้า	ในการให้ความเห็นชอบแต่ง

ตั้ง	นายปกรณ์	นิลประพันธ์	เป็นเลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ	



   

15 การประชุม

   
	 จากนั้น	ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ๑.	การพิจารณาของวุฒิสภา	ดังนี้

	 	 ๑)	 การพิจารณารายงานของวุฒิสภา	 จ�านวน	

๓	เรื่อง

	 	 	 (๑)	ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๑๖	(สมัยสามัญ

ประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	 วันจันทร์ที่	 ๙	 กันยายน	๒๕๖๒	 ได้

พิจารณารับทราบรายงานประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	

๒๕๖๐	 ของคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานและ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน

	 	 	 (๒)	ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๑๘	(สมัยสามัญ

ประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	 วันจันทร์ที่	 ๑๖	 กันยายน	 ๒๕๖๒	

ได้พิจารณาและรับทราบรายงานความคืบหน้าในการ

ด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา	 ๒๗๐	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (เดือนเมษายน	 -	

มิถุนายน	๒๕๖๒)

	 	 	 (๓)	ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๑๙	(สมัยสามัญ

ประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	วันอังคารที่	๑๗	กันยายน	๒๕๖๒	ได้

พิจารณาและรับทราบรายงานประจ�าปี	 ๒๕๖๑	 ของกอง

ทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

	 	 ๒)	 ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๑	 (สมัยวิสามัญ)	

เป็นพิเศษ	วันอาทิตย์ที่	๒๐	ตุลาคม	๒๕๖๒	ได้พิจารณา

และลงมติอนุมัติพระราชก�าหนดโอนอัตราก�าลังพล

และงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก	 กองทัพไทย	

กระทรวงกลาโหม	 ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวาย

ความปลอดภัยรักษาพระองค์	 ซึ่งเป็นส่วนราชการใน

พระองค์	พ.ศ.	๒๕๖๒

ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	รายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา	๒๗๐	ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	 (เดือนเมษายน	 –	 มิถุนายน	

๒๕๖๒)

	 ที่ประชุมรับทราบ	

ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายชวน	 หลีกภัย	

ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม	 และได้

แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ๑.	สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร

สิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	คือ	นายทรงศักดิ์	ทองศรี	สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ขอลาออกจากการ

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ตั้งแต่วันที่	 ๒๓	 กรกฎาคม	

๒๕๖๒	 ดังนั้น	 ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จ�านวน	๔๙๗	คน

 -  ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน	

ป.ป.ส.	ในการปราบปรามยาเสพติด	ประจ�าปี	พ.ศ.๒๕๖๐

	 -		 ก่อนทีส่มาชกิฯ	จะอภปิราย	ประธานในทีป่ระชมุ

ได้อนุญาตให้	นายวิชัย	ไชยมงคล	รองเลขาธิการ	ป.ป.ส.	

และนางสาวจิตติมา	 อุดมกุศลศร	 ผู ้แทนส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 เข้าร่วม

ชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๒๔	 จากนั้น	

ประธานในที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการพิจารณารายงาน

ดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

*****************
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พิธีท�ำบุญตักบำตร  เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  
	 วันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๖๒	ณ	ท้องสนามหลวง	สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร	พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	ส�านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร	 เนื่องในพิธีบ�าเพ็ญ
กุศลและกิจกรรมน้อมร�าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช	บรมนาถบพิตร

ประธำนรัฐสภำ  เข้ำร่วมกำรประชุมกลุ่มอำเซียน+๓  และ
กำรประชุมกลุ่มภูมิรัฐศำสตร์เอเชีย-แปซิฟิก  
	 วันที่	 ๑๓	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 ณ	 ห้องประชุม	 ๓/๐	 ศูนย์
การประชมุซาวา	กรงุเบลเกรด	สาธารณรฐัเซอร์เบยี	นายชวน	หลกีภัย
ประธานรัฐสภา	 ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย	 ในการประชุม
สมชัชาสหภาพรัฐสภา	ครัง้ที	่๑๔๑	และการประชุมอืน่	ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง
น�าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยประกอบด้วย	 นายศราวุธ	 เพชรพนมพร
นายอิสระ	 เสรีวัฒนวุฒิ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 นางพิกุลแก้ว
ไกรฤกษ์	 นายอนุศาสน์	 สุวรรณมงคล	 สมาชิกวุฒิสภา	 เข้าร่วมการประชุมกลุ่มอาเซียน+๓	 และการประชุม
กลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก

คณะผู้แทนรัฐสภำไทย เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร
สำมัญสหภำพรัฐสภำว่ำด้วยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน  กำรคลัง 
และกำรค้ำ  
	 วันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๖๒	ณ	ห้องประชุม	๓/๐	อาคารเอ
ศูนย์ประชุมซาวา	 กรุงเบลเกรด	 สาธารณรัฐเซอร์เบีย	 นายสันติ
กีระนันทน์	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 พร ้อมด ้วย	 นางสุวรรณี	
สิริเวชชะพันธ์	 สมาชิกวุฒิสภา	 ในฐานะคณะผู ้แทนรัฐสภาไทย	
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน	 การคลัง	 และการค้า	 โดยที่
ประชมุได้อภปิรายในหวัข้อ	 “การผลกัดนัการเปลีย่นแปลงไปสูร่ะบบดิจิทลั	 และระบบเศรษฐกจิหมุนเวียนเพือ่บรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตและการบริโภคที่มีความรับผิดชอบ”    
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คณะผู้แทนรัฐสภำไทย เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญสหภำพรัฐสภำว่ำด้วยประชำธิปไตย
และสิทธิมนุษยชน  
	 วนัที	่๑๔	ตลุาคม	๒๕๖๒	ณ	กรงุเบลเกรด	สาธารณรฐัเซอร์เบยี	คณะผูแ้ทนรฐัสภาไทย	ประกอบด้วย	นางพกิลุแก้ว
ไกรฤกษ์	 และนายอนศุาสน์	 สวุรรณมงคล	 สมาชิกวฒุสิภา	 พร้อมด้วย	 นายศราวธุ	 เพชรพนมพร	 นางสาวณธภีสัร์	
กุลเศรษฐ์สิทธิ์	 และนายสันติ	 กีระนันทน์	 สมาชิกสภา
ผูแ้ทนราษฎร	 เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมาธกิารสามญั
สหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน	
เพ่ือร่วมอภิปรายแก้ไขร่างข้อมติและพิจารณาร่างข้อมติ
ของคณะกรรมาธกิารฯ	 ในหวัข้อ	 “บทบาทของรัฐสภาใน
การประกันสิทธิการมีสุขภาพที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายหลัก

ประกนัสขุภาพถ้วนหน้าภายในปี	๒๕๗๓”     

กำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญสหภำพรัฐสภำว่ำด้วยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนกำรคลังและกำรค้ำ  
	 วนัที	่ ๑๕	 ตลุาคม	 ๒๕๖๒	 ณ	 ห้องประชมุ	 ๑๕/๑	 อาคารเอ	 ศนูย์การประชุม	 Sava	 Centre	 นายอิสระ	

เสรวีฒันวฒุ	ิ สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนรฐัสภาไทย	 ในฐานะกรรมาธกิาร	 คณะกรรมาธกิารสามญัสหภาพ

รัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืนการคลังและการค้า	 ซ่ึงได้รับการเสนอชื่อในสัดส่วนของกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-

แปซฟิิกเพือ่ด�ารงต�าแหน่งทีว่่างลงของสหภาพรัฐสภา	 แทนนายวรพล	 โสคตยิานรุกัษ์	 ซ่ึงส้ินสดุสมาชิกภาพสมาชกิรฐัสภา

ได้เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ

สามัญฯ	 โดยพิจารณาเรื่องการปรับแก้ไขอ�านาจหน้าที่

ของคณะกรรมาธิการฯ	 ในการประชุมสมัชชาสหภาพ

รัฐสภา	 คร้ังท่ี	 ๑๔๐	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สหภาพรัฐสภา	 ได้หารือแนวทางที่สหภาพรัฐสภาจะ

สามารถยกระดับการมีส่วนร่วมในประเด็นเศรษฐกิจ

ให้เพิ่มมากขึ้นจึงมีข้อตัดสินใจที่จะปรับโครงสร้างของ

คณะกรรมาธกิารสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนา

ทีย่ัง่ยนื	 การคลังและการค้า	เพือ่มุง่เน้นประเดน็ด้านเศรษฐกิจให้ชดัเจนมากขึน้	

	 นอกจากนี	้ ได้มกีารปรกึษาหารอืร่วมกบัผูน้�าเสนอรายงาน	 (Rapporteurs)	 ประจ�าหวัข้อมต	ิ “การผลกัดนั

การเปลี่ยนแปลงไปสู ่ระบบดิจิทัลและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน	 เพื่อบรรลุเป ้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการผลติและการบริโภคท่ีมีความรบัผดิชอบ”	 รวมทัง้	 การจดัสรรงบประมาณเพือ่บรรลเุป้าหมาย

การพัฒนาท่ียั่งยืนที่ประชุมฯ	 ได้รับฟังมุมมองและการสะท้อนแนวทางที่สหภาพรัฐสภาสามารถช่วยเหลือรัฐสภา

ในการสร้างเสริมความสามารถในการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ากับกระบวนการงบประมาณ

ในระดับชาติ
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ผู้แทนรัฐสภำไทย  เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญสหภำพรัฐสภำว่ำด้วยประชำธิปไตยและ 

สิทธิมนุษยชน
	 วนัที	่ ๑๖	 ตลุาคม	 ๒๕๖๒	 นายอนศุาสน์	 สวุรรณมงคล

สมาชิกวุฒิสภา	 ผู ้แทนรัฐสภาไทย	 เข ้าร ่วมการประชุม

คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและ

สิทธิมนุษยชน	 เพ่ือรับรองร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการฯ

ในหวัข้อ	 “บทบาทของรัฐสภาในการประกันสทิธกิารมสีขุภาพทีด่ี

เพือ่บรรลเุป้าหมายหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าภายใน	ปี	๒๕๗๓	

และทีป่ระชมุได้รบัรองหวัข้อ	 “Worldwide	 to	 health”	 และหวัข้อ	

“Worldwide	legislation	to	combat	online	sexual	exploitation”	เสนอโดย	เนเธอร์แลนด์	 เพ่ือให้เป็นหวัข้อร่างข้อมตขิอง

คณะกรรมาธกิารฯ	ต่อไป	ทัง้น้ี	ทีป่ระชมุได้แต่งตัง้ให้ผูแ้ทนจากรฐัสภาไทย	 เนเธอร์แลนด์	 และเคนยา	 เป็นผู้น�าเสนอ

รายงาน	 โดยจะเริม่ปฏิบตัหิน้าท่ีในการประชมุครัง้ถัดไป	

เลขำนุกำรประธำนสภำผู้แทนรำษฎร รับหนังสือจำกตัวแทนเครือข่ำยประชำชนเพื่อรัฐสวัสดิกำร
	 วนัที	่๑๖	ตลุาคม	๒๕๖๒	ณ	จดุแถลงข่าว	ชัน้	๑	อาคารรฐัสภา	เกยีกกาย	นายสมบรูณ์	อทุยัเวยีนกลุ	เลขานกุาร

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	 รบัหนังสอืจาก	 นายนิมติร์	 เทยีนอดุม	 ตวัแทนเครอืข่ายประชาชนเพ่ือรฐัสวสัดกิารพร้อม

รายชื่อ	 จ�านวน	 ๒๐	 รายชื่อ	 เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติบ�านาญแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 เพื่อยกระดับให้ประชาชน

ทุกคนเมื่ออายุถึง	 ๖๐	 ปี	 มีสิทธิได้รับบ�านาญแห่งชาติอย่างเสมอภาคกันเนื่องจากสถานการณ์ของประเทศไทย

ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว	 เพราะมีประชากรอายุ	 ๖๐	 ปี	 ขึ้นไปเกินร้อยละ	 ๑๐	 ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้มีส่วนน้อยที่มี

หลักประกันรายได้รายเดือนหรือมีระบบบ�านาญพอเพียง

ด�ารงชีวิตอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ	 ทั้งนี้	 ทาง

เครอืข่ายจะรวบรวมรายชือ่	 จ�านวน	 ๑๐,๐๐๐	 รายช่ือ

เพือ่เสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรอีกครัง้	 จากนัน้	 นายสมบรูณ์

กล่าวว่า	 จะด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ

รายชื่อและน�ากราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร

เพือ่ด�าเนนิการตามขัน้ตอนต่อไป
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งำนแสดงมุทิตำจิตโอกำสครบ ๗ รอบ
	 วนัที	่ ๑	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๒	 ณ	 ห้องประชมุอรรถสทิธ์ิ	

เวชชาชีวะ	 ชัน้	 ๕	 อาคารศูนย์การแพทย์สริกิติิ	์ คณะแพทยศาสตร์	

โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 นายชวน	 หลีกภัย	

ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	 กล่าวแสดงมุทิตาจิต

แด่	ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	นายแพทย์อรรถสทิธิ	์ เวชชาชวีะ	ในงาน

แสดงมทุติาจติโอกาสครบ	๗	รอบ

 

กำรจัดประชุมวิชำกำรสถำบันพระปกเกล้ำ ครั้งที่ ๒๑ ประจ�ำปี ๒๕๖๒  
	 วนัที	่๒	พฤศจกิายน	๒๕๖๒	ณ	ศนูย์ประชมุสหประชาชาติ	

ถนนราชด�าเนิน	 กรุงเทพฯ	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภา	

ในฐานะประธานสภาสถาบนัพระปกเกล้า	 และนายอสิระ	 เสรวีฒันวฒุิ

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 เข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบัน

พระปกเกล้า	 ครัง้ที	่ ๒๑	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๒	 และร่วมรบัฟังการแสดง

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง	 “ความเหลื่อมล�้าในโครงสร้างอ�านาจรัฐ”	 โดย	

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	นายแพทย์ประเวศ	วะสี

 

รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  คนที่สอง  รับหนังสือจำก  ประธำนชมรมก�ำนันผู้ใหญ่บ้ำน  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์
	 วันท่ี	 ๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๒	 ณ	 จุดแถลงข่าว	 ชั้น	 ๑

อาคารรัฐสภา	 เกียกกาย	 นายศุภชัย	 โพธิ์สุ 	 รองประธาน

สภาผู ้แทนราษฎร	 คนท่ีสอง	 รับหนังสือจาก	 นายสมหมาย	

ปานทอง	 ประธานชมรมก�านนั	 ผูใ้หญ่บ้าน	 จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

และตัวแทนชาวบ้านต�าบลแม่ร�าพึง	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 เพื่อ

คดัค้านการประกาศเขตอุทยานแห่งชาตอ่ิาวสยาม	 อ�าเภอบางสะพาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 เนื่องจากทางราชการได้ประกาศให้ต�าบล

แม่ร�าพึงเป็นเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	 ท�าให้ชาวบ้านต�าบล

แม่ร�าพึงได้รับความเดือดร้อน	 เนื่องจาก	 ได้ท�ามาหากินในพ้ืนที่น้ีมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ	 โดยอาศัยหาเก็บเห็ด	

เก็บผัก	หาน�้าผึ้ง	และตกปลา	ในป่าคลองแม่ร�าพึงกันมานาน	หากประกาศให้เป็นเขตอุทยานจะไม่สามารถเก็บพืชผัก

มากินได้	 เนื่องจากมีโทษและมีค่าปรับสูงมาก	 จึงขอคัดค้านการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติดังกล่าว
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ประธำนรัฐสภำและประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  ให้กำรต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกัลยำณี

ศรีธรรมรำช
	 วนัที	่๗	พฤศจกิายน	๒๕๖๒	ณ	ห้องประชมุ	๔๐๓	ชัน้	๔	อาคารรฐัสภา	เกียกกาย	นายชวน	หลกีภัย	ประธาน
รฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	ให้การต้อนรบัคณะครแูละนักเรยีนโรงเรียนกัลยาณศีรธีรรมราช	จ�านวน	๕๐	คน
	 ในการนี	้ ประธานรฐัสภากล่าวให้โอวาทแก่คณะนักเรียนใจความว่า	 ขอให้เยาวชนทกุคนรูจั้กบรหิารเวลาให้ดี
เพราะวัยนี้ เป ็นวัยที่ เรียนรู ้อะไรได้มาก	 สิ่งส�าคัญของการ
ศึกษาคือการสร ้ างและพัฒนาคนให ้มีคุณภาพ	 รวมทั้ ง	
สร้างคนดีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง	 ขอให้ทุกคนเป็นคนดี
ของบ้านเมืองเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ	 เคารพกฎหมาย	
มีความซื่อสัตย์สุจริต	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และขอให้
เยาวชนทุกคนประสบความส�าเร็จในการเรียน	 และเติบโตไป
เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร คนที่สอง รับร่ำงพระรำชบัญญัติพืชเสพติดให้คุณทำงกำรแพทย์ พ.ศ. .... 

(ฉบับภำคประชำชน)  
	 วนัที	่๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	ณ	จดุแถลงข่าว	ชัน้	๑	อาคารรฐัสภา	เกียกกาย	นายศุภชยั	โพธิส์	ุรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร	 คนทีส่อง	 รบัยืน่ร่างพระราชบัญญัตพืิชเสพตดิให้คณุทางการแพทย์	 พ.ศ.	 ....	 (ฉบบัภาคประชาชน)	
พร้อมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเสนอกฎหมายภาคประชาชน	 จ�านวน	 ๑๑,๕๐๒	 รายชื่อ	 จากพันต�ารวจโทหญิง	
ฐิชาลักษณ์	 ณรงค์วิทย์	 ที่ปรึกษาสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย	 และตัวแทนภาคประชาชนกลุ่มพรรคเขียว	
ประกอบด้วย	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนักวิชาการ	 และภาคประชาชนทั่วไป	 ซึ่งได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของพืช
เสพติดให้คุณทางการแพทย์เพื่อการบริบาลสุขภาพ	 รักษาโรค	 และ
น�าสู ่การเป็นพืชเศรษฐกิจของชาติในอนาคตต่อไป	 จึงขอเสนอ
ร่างพระราชบญัญัติฉบบันี	้ โดยนายศภุชยั	 โพธิส์	ุ กล่าวว่าจะน�าร่างฯ
ท่ีเสนอมาน้ีไปพิจารณาและประกอบกับร ่างพระราชบัญญัติ
ของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรที่ได้เสนอเรื่อง
ในท�านองเดียวกัน	 เพื่อบรรจุ เป ็นระเบียบวาระการประชุม
ของสภาผูแ้ทนราษฎรต่อไป

รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  คนที่หนึ่ง  เข้ำร่วมงำนเลี้ยงเฉลิมฉลองในโอกำสครบรอบ  ๖๖  ปี 

วันประกำศอิสรภำพของรำชอำณำจักรกัมพูชำ  
	 วนัที	่ ๘	 พฤศจกิายน	 ๒๕๖๒	 ณ	 โรงแรมอนันตรา	 สยาม	

กรุงเทพฯ	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

คนท่ีหนึ่ง	 เข้าร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ	 ๖๖	 ปี	

วนัประกาศอสิรภาพของราชอาณาจกัรกมัพูชา
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ก�ำหนดให้เรื่องเบร็กซิตเป็นเรื่องเร่งด่วน
	 วันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๖๒	สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่	๒	แห่งสหราชอาณาจักร	เสด็จฯ	 ทรงท�าพิธี
เปิดประชมุรฐัสภาในเมอืงเวสต์มนิสเตอร์	 ทรงประกาศแผนการท�างานของรัฐบาลของนายกรฐัมนตรบีอรสิ	 จอห์นสนั
รวมทั้งการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป	 (European	 Union:	 EU)	 หรือเบร็กซิต	 (Brexit)	 ในวันที่	 ๓๑	 ตุลาคม	
๒๕๖๒	 และนโยบายในประเทศอีกหลายเรื่อง	 ซึ่งรัฐบาลจัดท�าเพื่อมุ่งจะชนะใจประชาชนก่อนการเลือกตั้งทั่วไป
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
	 ส�าหรับเรื่องเบร็กซิต	 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่	๒
ทรงมีพระราชด�ารัสว่าภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล	 คือ	 การถอนตัว
ออกจากสหภาพยุโรป	 ภายในก�าหนดวันที่	 ๓๑	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒
รัฐบาลมุ่งม่ันจะท�าข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนใหม่กับสหภาพยุโรป	
โดยยึดหลักการค้าเสรีและความร่วมมือฉันท์มิตร	 การพิจารณา
ร่างกฎหมายกว่า	 ๒๐	 ฉบับท่ีรัฐบาลต้องการจะให้มีการบังคับใช้
ในอนาคต	รวมทั้งกฎหมายเบร็กซิต	ในกรณีที่รัฐบาลสามารถบรรลุ
ข้อตกลงกับสหภาพยุโรป

สำธำรณรัฐเกำหลีเล็งออกกฎหมำยต่อต้ำนกำรระรำนทำงไซเบอร์ในโลกออนไลน์
	 วันที่	๑๖	ตุลาคม	๒๕๖๒	สมาชิกรัฐสภาของสาธารณรัฐเกาหลี	จ�านวน	๙	คน	ร่วมกันเสนอร่างกฎหมาย
ฉบับใหม่	 เพื่อต่อต้านการระรานทางไซเบอร์	 (Cyberbullying)	 หลังจากศิลปินสาว	 “ซอลลี่”	 อดีตสมาชิกวง	 f(x)	
เสียชีวิตด้วยภาวะซึมเศร้าจากค�าวิจารณ์ที่รุนแรงบนโลกออนไลน์
	 กฎหมายนี้ถูกเรียกว่า	 “Sulli	 Law”	 (กฎหมายซอลลี่)	 ซึ่งตั้งชื่อตามซอลลี่	 หรือชเว	 จิน-รี	 ศิลปินสาวชื่อ
ดังของสาธารณรัฐเกาหลี	 อดีตสมาชิกวง	 f(x)	 ที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง	 หลังจากทุกข์ทรมานกับภาวะซึมเศร้า
ที่เกิดจากการถูกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเธอด้วยถ้อยค�ามุ่งร้ายมาตลอดเวลา
ที่เธออยู่ในวงการบันเทิงโดยภายหลังการเสียชีวิตของซอลลี่	 มีการล่ารายชื่อเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎที่เข้ม
งวดกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตท่ีแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยค�าไม่เหมาะสม	 รวมทั้งเรียกร้องให้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง
ของผู้แสดงความคิดเห็นด้วย
	 กฎหมายดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต่อต้านความคิดเห็นที่ระราน
หยาบคาย	 มุ่งร้าย	 เสียดสี	 จากบุคคลที่ไม่อาจระบุตัวตนได้ในโลกออนไลน์	 โดยคณะอนุกรรมการจะท�าการ
พิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายดังกล่าว	 ก่อนเสนอต่อ
รัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการในต้นเดือนธันวาคมนี้
กฎหมายฉบับน้ีได ้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิลปะและ
วัฒนธรรมแห่งชาติ	 สมาคมนักฟุตบอลคนดัง	 สหภาพแรงงาน
ของคนในวงการบันเทิง	 สหภาพแรงงานข้าราชการ	รวมทั้งดารา
นักแสดงและคนดังร่วม	 ๒๐๐	 คน	 ที่เคยหรือมีคนใกล้ชิดตกเป็น
เหยื่อของการระรานทางไซเบอร์
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สภำสหรัฐลงมติประณำม "ทรัมป์" ถอนทหำรออกจำกซีเรีย

	 วนัท่ี	๑๖	ตลุาคม	๒๕๖๒		สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัอเมริกาลงมตเิสียงข้างมาก	๓๕๔	ต่อ	๖๐	เสยีง	ผ่าน

ญตัตปิระณามการตดัสนิใจของประธานาธบิดโีดนลัด์	 ทรมัป์	 ทีส่ัง่ถอนทหารอเมรกินัออกจากชายแดนทางเหนือของ

ซเีรยี	 โดยมสีมาชิสภาผูแ้ทนราษฎรพรรครีพบัลกินั	 ๑๒๙	 คนร่วมลงมตเิห็นชอบด้วย	ญตัตขิองสภาล่างสหรฐัอเมรกิายงั

เรยีกร้องให้ประธานาธบิดเีรเจป	 ทายยิป	 แอร์โดอนั	 ของตรุกหียดุปฏบิตักิาร

ทางทหารต่อกองก�าลงัชาวเคิร์ดในซีเรียทนัที

	 ทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ได้ชี้แจงการสั่งถอนหารออกจาก

ชายแดนซเีรยีว่า	 สถานการณ์ชายแดนตรุกกีบัซีเรยี	 ตรุกแีละซเีรยีต้องจัดการ

ปัญหากนัเอง	 เน่ืองจากมใิช่ชายแดนของสหรฐัอเมรกิา	 และไม่ควรเอาชีวติ

ทหารอเมรกินัไปทิง้ทีน่ั่น

ผู้น�ำสำธำรณรัฐเกำหลีประกำศเพิ่มงบกลำโหมเพื่อท�ำให้ระบบแข็งแกร่งขึ้น

	 วันที่	 ๒๒	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 นายมุน	 แจอิน	 ประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
เกาหลีกล่าวระหว่างอภิปรายงบประมาณประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ว่า	 ทางการ
สาธารณรัฐเกาหลีจะเพิ่มงบประมาณทางทหาร	 อีกร้อยละ	 ๗	 เป็นจ�านวน
เงินมากกว่า	 ๔๒,๐๐๐	 ล้านดอลลาร์	 หรือราว	 ๑.๒๖	 ล้านล้านบาท	 เพื่อท�าให้
ระบบกลาโหมแข็งแกร่งขึ้น	 รวมถึงการส่งเสริมเรือด�าน�้ารุ่นใหม่และดาวเทียม
สอดแนม
	 การจัดสรรงบประมาณของสาธารณรัฐเกาหลีดังกล่าวถูกมองว่าเพื่อใช ้รับมือหากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีไม่พอใจการหารือเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์	 เนื่องจากการพบปะระหว่าง
นายโดนัลด์	 ทรัมป์	 และนายคิม	 จองอึน	 ที่ไร้ข้อตกลงติดต่อกันมาแล้วสองรอบ	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้น�าสาธารณรัฐ
เกาหลีกล่าวว่า	 จะพยายามกระตุ้นให้มีการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้ง	

สภำนิติบัญญัติฮ่องกงถอนร่ำงกฎหมำยส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนอย่ำงเป็นทำงกำร

	 วนัที	่ ๒๓	 ตลุาคม	 ๒๕๖๒	 สภานติบิญัญตัฮ่ิองกงด�าเนนิการถอนร่าง
กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นชนวนให้เกิดวิกฤตประท้วงนานหลายเดือน
อย่างเป็นทางการ	 หลงันางแคร์ร	ี ลมั	 ผูน้�าฮ่องกงประกาศถอนการพจิารณาร่าง
กฎหมายฉบับดงักล่าวอย่างเป็นทางการไปก่อนหน้านี้
	 ร่างกฎหมายฉบบัน้ีสร้างความกงัวลให้กับประชาชนฮ่องกงท่ีหวาดระแวง
การเข้ามามอีทิธพิลของจนี	 เนือ่งจากเปิดทางให้ทางการฮ่องกงสามารถส่งนกัโทษ
ทางการเมืองไปด�าเนินคดีที่จีนแผ่นดินใหญ่ได้	 ส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมและหลักนิติธรรมที่ชาวฮ่องกงหวงแหนและ
ภาคภูมใิจ	ถกูแทรกแซงและบ่อนท�าลาย	ด้วยเหตนุีจ้งึจดุชนวนให้ประชาชนลกุฮอืขึน้ต่อต้านรฐับาล
	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าทางการฮ่องกงจะประกาศยกเลกิร่างกฎหมายฉบบันีไ้ปแล้ว	 ผูป้ระท้วงกย็งัเดนิหน้าจดัการชมุนุม
และยกระดบัการประท้วงอย่างต่อเน่ือง	 มกีารเพิม่ข้อเรยีกร้องให้ทางการมอบเสรภีาพในการเลอืกตัง้ผูน้�าและสมาชกิสภา
นติบิญัญตัติามระบอบประชาธปิไตย	 รวมถึงให้ทางการตัง้คณะกรรมการอสิระสอบสวนต�ารวจทีใ่ช้ก�าลงัเกนิกว่าเหต	ุ และ
นริโทษกรรมผูป้ระท้วงท่ีถูกจบักุม	 ประกอบกับก่อนหน้านี	้ กลุม่ผูเ้รยีกร้องประชาธปิไตยในฮ่องกงได้ตัง้เงือ่นไข	 ๕	 ประการต่อ
รฐับาลเพ่ือแลกกบัการยกเลกิการชมุนมุ	 ได้แก่	 การถอนร่างกฎหมายส่งตัวผูร้้ายข้ามแดนออกจากรัฐสภาอย่างเป็นทางการ	
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ผู้น�ำชิลีประกำศแผนปฏิรูประบบสวัสดิกำรเพื่อยุติกำรประท้วง
			 วันที่	 ๒๓	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 ประธานาธิบดีเซบาสเตียน	 พิเนรา	 ของชิลี	
ได้ประกาศแผนปฏิรูประบบสวัสดิการเพื่อยุติการประท้วง	 หลังจากเกิดเหตุจลาจล
มาหลายวัน	 โดยรัฐบาลยืนยันว่า	 จะข้ึนค่าแรงขั้นต�่า	 เพิ่มเงินบ�าเหน็จบ�านาญ
ร้อยละ	 ๒๐	 และจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายสวัสดิการการรักษา
พยาบาลให้ประชาชน	พร้อมทั้งลดค่าไฟฟ้า
	 การชุมนุมประท้วงเร่ิมจากนักศึกษากลุ ่มหนึ่งเป็นแกนน�า	 ได้ชุมนุม
ในกรุงซานดิเอโก	 เมื่อวันที่	 ๑๘	 ตุลาคมที่ผ่านมา	 เพื่อคัดค้านการขึ้นค่าโดยสาร
รถไฟใต้ดิน	 มีประชาชนหลายพันคนเข้าร่วมการประท้วง	 แม้ว่าต่อมารัฐบาล
สั่งระงับแผนขึ้นค่าโดยสารรถไฟใต้ดินแล้ว	 แต่ผู ้ประท้วงยังคงปักหลักชุมนุม
เพื่อคัดค้านในเรื่องอื่นๆ	 เช่น	 ค่าครองชีพที่สูงขึ้น	 มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ	 และปัญหาความเหลื่อมล�้า
ทางรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวย	 การจลาจลคร้ังนี้มีการประท้วงในเมืองอ่ืนๆ	 อีกหลายเมือง	 ท�าให้มีคน
เสียชีวิต	๑๕	ศพ	ผู้ประท้วงกว่า	๕,๐๐๐	คน	ถูกจับเนื่องจากใช้ความรุนแรง	ชิลีเป็นหนึ่งประเทศในทวีปอเมริกาใต้
ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมากที่สุด	แต่มีปัญหาความเหลื่อมล�้าค่อนข้างมากระหว่างคนรวยกับคนจน

รัฐสภำสำธำรณรัฐเกำหลีไฟเขียวข้อตกลง FTA กับอังกฤษ

	 วันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๖๒		กระทรวงการค้าสาธารณรัฐ

เกาหลี	 เปิดเผยว่า	 รัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลีได้อนุมัติข้อตกลง

การค้าเสรี	 (FTA)	 กับอังกฤษ	 ในระหว่างที่อังกฤษเตรียมพร้อม

แยกตัวออกจากสหภาพยุโรป	 (EU)	 ภายใต้การให้สัตยาบันจาก

สมัชชาแห่งชาติ ข้อตกลง	 FTA	 ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี

และอังกฤษจะมีผลบังคับใช้ทันทีหากอังกฤษออกจากสหภาพ

ยุโรปโดยปราศจากข้อตกลง ขณะท่ีในกรณีอังกฤษสามารถ

บรรลุข้อตกลงกับ	 EU	 ได้	 ข้อตกลง	 FTA	 จะมีผลบังคับใช้หลังจากที่อังกฤษเสร็จสิ้นกระบวนการแยกตัวออกจาก	

EU	เป็นที่เรียบร้อย	กระทรวงการค้า	อุตสาหกรรม	และพลังงานของสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวในแถลงการณ์ว่า	การ

อนุมัติข้อตกลง	 FTA	 ถือเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามที่จะรับมือกับสภาพแวดล้อมทางการค้าที่มีความซับซ้อน

มากขึ้นกว่าเดิม	

	 อนึ่ง	 ข้อตกลง	 FTA	 มุ่งเน้นไปที่การรักษาผลประโยชน์จากข้อตกลง	 FTA	 ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี

และ	EU	ที่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม	๒๕๖๒	และอังกฤษถือเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่เป็นล�าดับที่	๑๘	หรือ

คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ	๒	ของการค้าทั้งหมด

รัฐบาลจะต้องไม่ระบุถึงการชมุนมุประท้วงว่าเป็นการก่อการจลาจล	 รฐับาลต้องยกเลกิการด�าเนนิคดต่ีอบรรดาผูป้ระท้วงรฐับาล
ทีถ่กูจับกมุตวั	ให้มีการตัง้คณะไต่สวนทีเ่ป็นอสิระเพือ่สอบสวนการใช้ความรนุแรงของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ	และให้มกีารปฏริปูระบบ
การเลอืกตัง้ในฮ่องกงเพือ่ให้ชาวฮ่องกงสามารถเลอืกผูว่้าการเขตปกครองพเิศษฮ่องกงโดยเสร	ีปราศจากการแทรกแซงจากจนี
	 ด้านนางแคร์ร	ีลมั	 ผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกง	กล่าวว่า	รฐับาลสามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขดงักล่าวเพยีงข้อเดยีว	
คือการถอนร่างกฎหมายส่งตวัผู้ร้ายข้ามแดนออกจากรฐัสภา	ส่วนเงือ่นไขอืน่ๆ	อยูน่อกเหนือการควบคมุของรฐับาล

 ประธานาธิบดีเซบาสเตียน พิเนรา
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    สภำคองเกรสสหรัฐฯ มีมติกำรสังหำรหมู่ชำวอำร์เมเนียเป็น ‘ฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์’

	 วันที่	 ๓๐	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐอเมริกาลงมติด้วยคะแนนเสียง	 ๔๐๕	 ต่อ	 ๑๖	

เสียง	ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการเรื่องการสังหารหมู่ชาวอาร์เมเนีย	เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์	โดยมติดังกล่าว

นายอดัมส์	 บี.	 ชิฟฟ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมลรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีฐานเสียงชาวอเมริกันเชื้อสายอาร์เมเนีย

ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตในมลรัฐเดียวกันผลักดันเข้าสภาเป็นเวลาถึง	 ๑๙	 ปี	 ซึ่งก่อนหน้านี้

สภาคองเกรสเคยหลบเลี่ยงการสนับสนุนมติดังกล่าว	 เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับตุรกี

อันเป็นพันธมิตรกลุ่มนาโต้

	 เหตุการณ์สังหารหมู่ชาวอาร์เมเนียเกิดขึ้นในช่วงแรกของสงครามโลกครั้งที่	 ๑	 เมื่อจักรวรรดิออตโตมัน

ซึ่งเป็น ๑ ใน	 ๓	 ชาติหลักในกลุ่มมหาอ�านาจกลางที่มีจักรวรรดิเยอรมันและจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการ	ี

ได้ด�าเนินการผลักดันชาวอาร์เมเนียออกจากพื้นที่จักรวรรดิในภาคตะวันออกแถบเอเชียไมเนอร์	 เพื่อไม่ให้

ชาวอาร์เมเนียไปร่วมมือกับจักรวรรดิรัสเซีย	 ชาติมหาอ�านาจฝ่ายไตรพันธมิตรที่มีอังกฤษและฝรั่งเศสคู่ศึกในมหา

สงคราม	 ท�าให้ชาวอาร์เมเนียอย่างน้อย	 ๑.๕	 ล้านคน	 เสียชีวิตระหว่าง

ถกูบงัคบัให้อพยพ	 ความอดอยากและการสงัหารโดยกองทพั ออตโตมนั

มีชาวอาร์เมเนียเหลือรอดราว ๕ แสนคนกระจายเป็นคนพลัดถิ่น

ไปอยู่ในรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และถึงแม้ว่ารัฐบาลตุรกีจะยอมรับว่า

มีความเลวร้ายเกิดขึ้นในตอนนั้น แต่ก็มีชาวตุรกีจ�านวนมากถูกฆ่าด้วย

เช่นกัน	 และมีความคลาดเคลื่อนทางประวัติศาสตร์ที่ฉายภาพว่าการฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์ชาวอาร์เมเนียกระท�าอย่างเป็นระบบหรือโดยเจตนา

อำร์เจนตินำเลือกผู้น�ำใหม่ ฝ่ำวิกฤติเศรษฐกิจชำติ

	 วันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๖๒	นายอัลแบร์โต	เฟอร์นันเดซ	สามารถเอาชนะการเลือกตั้งทั่วไป	ก้าวขึ้นด�ารง

ต�าแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของอาร์เจนตินา	โดยสามารถเอาชนะนายเมาริซิโอ	มากรี	ประธานาธิบดีคนก่อนหน้า

ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจภายในประเทศได้

	 สาเหตุส�าคัญที่ชาวอาร์เจนตินาส่วนใหญ่หันมาเลือกนายเฟอร์นันเดซ	 เนื่องจากไม่ต้องการ	 “มาตรการ

รัดเข็มขัด”	 ที่เข้มงวดของนายมากรี	 เช่น	 การเพิ่มอัตราภาษีและการลดการอุดหนุนเชื้อเพลิงเพื่อลดค่าใช้จ่าย

ภาครัฐ	 หลังจากที่อาร์เจนตินาต้องกู้ยืมเงิน	 ๕๐,๐๐๐	 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 (IMF)

ในปี	 ๒๕๖๑	 สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต�่าของอาร์เจนตินาในปัจจุบัน	 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า

๕๐	 เปอร์เซ็นต์	 จากปีที่ผ่านมา	 ขณะที่ไอเอ็มเอฟคาดการณ์ว่า	 จีดีพีของอาร์เจนตินาจะหดตัวลง	 ๑.๒	 เปอร์เซ็นต์ 

ภายในสิ้นปีนี้	 ส�าหรับนายมากรีภายหลังได้ทราบผลการเลือกตั้งนายมากรีได้ออกมาแสดงความยินดีต่อ

นายเฟอร์นนัเดซ	 และจะเชญินายเฟอร์นนัเดซมาหารอืเพือ่จะได้มกีารเปลีย่น

ผ่านอย่างเป็นระบบ	 ขณะที่นายเฟอร์นันเดซระบุว่า	 ร่วมมือกับทุกฝ่าย

เพือ่ยตุคิวามทกุข์ยากของชาวอาร์เจนตนิาทกุคน	 ทัง้น้ี	 นายเฟอร์นันเดซ

มีก�าหนดเข้ารับต�าแหน่งประธานาธิบดีในวันที่	๑๐	ธันวาคม	ที่จะถึงนี้
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สภำผู้แทนรำษฎรสหรัฐฯ โหวตเดินหน้ำถอดถอนทรัมป์
	 วันที่	๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาซึ่งพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมาก	ผ่าน
มติให้เดินหน้ากระบวนการสอบสวนเพื่อน�าไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 ซึ่งมีสมาชิพรรครีพับลิกัน
ทั้งหมดออกเสียงคัดค้าน	 โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกามีมติเสียงข้างมาก	 ๒๓๒	 ต่อ	 ๑๙๖	 เสียง	
เป็นไปตามจ�านวนสมาชิกพรรคเดโมแครตท่ีครองเสียงข้างมาก
กว่าพรรครีพับลิกัน	 เดินหน้ากระบวนการทางกฎหมาย	 เพื่อน�าไปสู่
การเปิดญัตติอภิปรายและลงมติถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด	์
ทรัมป์	 ออกจากต�าแหน่งผู้น�าสหรัฐอเมริกา	 โดยขั้นตอนต่อไปจะ
เป็นกระบวนการไต่สวน	เปิดอภิปราย	และการท�าประชาพิจารณ์	

อินเดียแบ่งแคชเมียร์เป็น “๒ ดินแดนใหม่” อย่ำงเป็นทำงกำร

	 วนัท่ี	๓๑	ตลุาคม	๒๕๖๒	รฐัชมัมแูละกศัมีร์	ซึง่เป็นภมูภิาคแคชเมยีร์ภายใต้อธิปไตยของอนิเดยี	กลายสถานะ
เป็น	“ดนิแดนสหภาพ”	๒	แห่งใหม่อย่างเป็นทางการ	ท่ามกลางความสมัพนัธ์อันตงึเครียดกบัปากสีถาน
	 รฐัชมัมแูละกศัมีร์ซ่ึงรฐับาลอนิเดียเพกิถอน	“สถานะพเิศษ”	ทีร่วมถงึอ�านาจในการปกครองตนเอง	ด้วยการออก
กฤษฎกีาฉกุเฉินยกเลกิมาตรา	๓๗๐	ของรฐัธรรมนญู	เมือ่วนัที	่๕	สงิหาคม	ทีผ่่านมา	เพือ่เตรยีมแบ่งรฐัดงักล่าวซึง่เป็น
ภมูภิาคแคชเมียร์ฝ่ังอนิเดยีออกเป็นดนิแดนสหภาพ	๒	แห่งใหม่	มผีลอย่างเป็นทางการแล้วเมือ่วนัที	่๓๑	ตลุาคม	๒๕๖๒	
โดยชือ่ของรัฐชมัมแูละกศัมร์ีจะยงัคงอยู่	 แต่มอีาณาเขตเลก็ลงและลดสถานะลงเป็นดนิแดนสหภาพ	 ส่วนพรมแดนทาง
ตะวนัตกของพืน้ทียั่งคงตดิกบัแนวเส้นควบคมุ	 (แอลโอซ)ี	 กบัภมูภิาคแคชเมยีร์
ฝ่ังปากสีถานเหมอืนเดิม	 ซ่ึงแบ่งออกเป็นภูมภิาคอาซาด	 ชมัม-ูแคชเมยีร์	 และ
กลิกติ	บลัตสิถาน
	 ขณะทีพ้ื่นทีส่่วนหน่ึงของดนิแดนสหภาพชมัมแูละกศัมร์ีซึง่ถกูแบ่งออก
ไป	 จะเป็นดนิแดนสหภาพลาดักห์ทีพ่ลเมอืงส่วนใหญ่เป็นชาวพทุธ	 มพีรมแดน
บางส่วนตดิกบัจนี	อย่างไรกต็าม	อ�านาจการปกครองและการบรหิารทัง้หมดของ
ดนิแดนสหภาพลาดกัห์	ซึง่พลเมอืงส่วนใหญ่เป็นชาวพทุธ	ขึน้อยูก่บัรฐับาลกลาง
ในกรงุนวิเดล	ี ส่วนดินแดนสหภาพชมัมแูละกศัมร์ี	 ซึง่พลเมอืงส่วนใหญ่เป็นชาว
มสุลมิจะมอี�านาจปกครองตนเองซ่ึงรวมถงึการมสีภาแห่งรฐั	 โดยนายจ	ี ซ	ี มร์ูมู	
อดตีเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูของรฐับาลท้องถิน่รฐัคชุราต	 ซึง่เป็นพืน้ฐานเสยีงของนายกรฐัมนตรนีเรนทรา	 โมด	ี รบัต�าแหน่ง
มุขมนตรีคนแรกของดินแดนสหภาพชัมมูและกัศมีร์	 ส่วนนายรฐา	 กษฤณะ	 มาธูร์	 รับต�าแหน่งมุขมนตรีคนแรกของ
ดนิแดนสหภาพลาดกัห์
	 ทัง้นี	้ ตลอดระยะเวลาเกอืบ	 ๓	 เดอืนทีผ่่านมานบัตัง้แต่อนิเดยีเตรยีมการเปลีย่นแปลงดงักล่าว	 ความสมัพนัธ์
ระหว่างอินเดียกับปากีสถานที่ต่างฝ่ายต่างอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ทั้งหมดในแคชเมียร์ยังคงตึงเครียด	 ทั้งในระดับ
รฐับาลและระดับประชาชน	มกีารยิงปืนใหญ่ข้ามพรมแดนและการก่อเหตขุองกลุม่ติดอาวธุอย่างต่อเนือ่ง
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สมำชิกรัฐสภำญี่ปุ่น-สำธำรณรัฐเกำหลีเห็นพ้องร่วมมือกันฝ่ำวิกฤติควำมขัดแย้ง มุ่งฟื้นฟูควำมสัมพันธ์สองประเทศ

	 วนัที	่ ๔	 พฤศจกิายน	 ๒๕๖๒	 สมาชกิรฐัสภาของญีปุ่น่และสาธารณรฐัเกาหลีเหน็พ้องร่วมกนัว่า	 จะร่วมมอืกนั
หาทางผ่อนคลายความขัดแย้งและฟื้นฟูสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่ได้ย�่าแย่ลงสู ่จุดต�่าสุดในรอบหลายปี
เนื่องจากข้อพิพาทเร่ืองค่าชดเชยสมัยสงครามโลกซึ่งน�าไปสู่สงครามการค้า	 นายฟุคุชิโร่	 นุคากะ	 หัวหน้ากลุ่ม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีเป็นกลางของญ่ีปุ่นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรระหว่างประเทศ	 กล่าวใน
งานประชุมกับสมาชิกรัฐสภาของสาธารณรัฐเกาหลีที่อาคารรัฐสภาว่า	 หน้าท่ีของสมาชิกรัฐสภาคือสร้างกรอบ
การท�างานร่วมกัน	ไม่ใช่ความขัดแย้ง
	 ทางด้านนายคัง	 ชาง	 อิล	 หัวหน้ากลุ่มสมาชิสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นกลางของสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวว่า	
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล�าบาก	 เนื่องจากความขัดแย้งในอดีตได้ลุกลามสู่เศรษฐกิจ
และความมั่นคง	และเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในอดีต	ต้องด�าเนินการเจรจาต่อไป
	 ทั้งนี้	 ความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นกับสาธารณรัฐ
เกาหลี ได ้ลุกลามขึ้นนับแต ่ เ ดือนตุลาคมป ีที่แล ้ว
หลังศาลฎีกาสาธารณรัฐเกาหลีได้สั่งให้บริษัทญี่ปุ ่น
จ่ายค่าชดเชยให้กบัแรงงานในสมยัทีส่าธารณรัฐเกาหลตีกเป็น
อาณานิคมของญี่ปุ่นในปี	 ๒๕๔๓-๒๔๘๘	 อย่างไรก็ตาม
ญี่ปุ่นได้ยืนยันว่าได้จ่ายค่าชดเชยรียบร้อยแล้วในข้อตกลง
ปี	 ๒๕๐๘	 โดยญ่ีปุน่ได้มอบเงิน	 ๕๐๐	 ล้านดอลลาร์ให้กับ
สาธารณรฐัเกาหลสี�าหรบัความร่วมมอืทางเศรษฐกิจ

ประธำนำธิบดีโบลิเวียประกำศลำออก

	 วนัท่ี	 ๑๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๒	 นายอีโว	 โมราเลส	 ประธานาธบิดแีห่งประเทศโบลเิวีย	 ออกแถลงการณ์ผ่าน
โทรทัศน์ประกาศลาออกจากต�าแหน่ง	 ภายหลังสถานการณ์การประท้วงต่อต้านรัฐบาลทวีความรุนแรง	 เน่ืองจาก
ประชาชนจ�านวนมากไม่พอใจผลการเลือกตั้งเมื่อ	 ๒๐	 ตุลาคม	 ที่ผ่านมา	 นายโมราเลสชนะการเลือกตั้งอีกครั้ง	
และรัง้เก้าอีป้ระธานาธบิดเีป็นสมัยที	่๔
	 นายอีวา	 โมราเลส	 ด�ารงต�าแหน่งประธานาธบิดโีบลเิวยีมาอย่างยาวนานถงึ	 ๑๔	 ปี	 และจะด�ารงต�าแหน่งต่อ
อกีสมยัภายหลงัชนะการเลอืกตัง้ครัง้ล่าสดุ	 แต่มกีารประท้วงเนือ่งจากชาวโบลเิวยีเหน็ว่านายโมราเลสโกงการเลือกตัง้	
และองค์กรสังเกตการณ์ระหว่างประเทศระบุว่าเป็นการเลือกต้ังที่มีการโกงอย่างร้ายแรงและควรประกาศให้เป็นโมฆะ
ซึง่นายโมราเลสเหน็ด้วยกบัข้อเรยีกร้องและประกาศให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่	แต่กระนัน้นกัการเมอืง	ผูน้�ากองทพั	 ได้เรยีกร้องให้
นายโมราเลสลาออกทนัที
	 ภายหลังจากนายโมราเลสประกาศลาออก	 ประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	 ตลอดจนรฐัมนตรแีทบทัง้หมดพร้อมใจกนั
ลาออกจากต�าแหน่งด้วย	 ท�าให้ตอนน้ีโบลิเวียยังไม่มีผู้น�ารักษาการ
ซึ่งส ่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศตกอยู ่ในภาวะ
สุญญากาศ	 และคาดว่าการลาออกของนายโมราเลสจะส่งผลต่อ
ภมูภิาคอเมรกิากลางและอเมรกิาใต้อกีด้วย
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คณะกรรมาธิการ

แวดวง

คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๑๕	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 นายพีรเดช	 ค�าสมุทร	 โฆษกคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ	 กิจการ

ชายแดนไทย	 ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	 สภาผู้แทนราษฎร	 แถลงข่าวผลการประชุมกมธ.ว่า	

ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่องส�าคัญ	 ๓	 เรื่อง	 คือ	 รายงานการศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดนราธิวาส	

กรอบการท�างานของกมธ.	 และการตั้งคณะอนุกมธ.	 ๒	 คณะ	 ได้แก่	

คณะอนุกมธ.	 ความมั่นคงและกิจการชายแดน	 และคณะอนุกมธ.	

ยทุธศาสตร์ชาตแิละการปฏริปู	 นอกจากนี้	 ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบให้

ส่งหนังสือเชิญ	พลเอก	อภิรัชต์	คงสมพงษ์	ผู้บัญชาการทหารบก	(ผบ.ทบ.)	

ร่วมหารือท�าความเข้าใจและแลกความคิดเห็นในประเด็นด้านความม่ันคง	

ในวันที่	 ๒๑	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 จากกรณีที่	 ผบ.ทบ.	 ได้บรรยายพิเศษ	 ใน

หัวข้อ	“แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง”		เมื่อวันที่	๑๑	ตุลาคม	

๒๕๖๒	ซึ่งกระแสโซเชียลมีเดีย

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร

 วันที่	๑๖	ตุลาคม	๒๕๖๒		นายรังสิมันต์	โรม	โฆษกคณะกรรมาธิการการกฎหมาย	การยุติธรรมและสิทธิ
มนุษยชน	สภาผู้แทนราษฎร	แถลงผลการพิจารณาปัญหาการคืนสัญชาติของคนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่จังหวัดชุมพร	
ประจวบคีรีขันธ์	พังงา	และจังหวัดระนองว่า	ที่ประชุมกมธ.	ได้
เชิญตัวแทนภาครัฐและมูลนิธิชุมชนไทที่ได้รับความเดือดร้อน
มาให้ข้อมูล	 พบว่าการเตรียมเอกสารพิสูจน์สัญชาติไทย	 และ
พระราชบญัญตัสัิญชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๘	 แก้ไขเพิม่เตมิฉบบัที	่ ๕	
พ.ศ.	๒๕๕๕	ทีไ่ด้ก�าหนดขัน้ตอนการเตรยีมเอกสารไว้หลายข้ันตอน
เป็นอุปสรรค	 อีกท้ังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่	 ซึ่งท�าหน้าที่รับค�าร้อง
ยังไม่มีระบบการจัดการค�าขอของคนไทยพลัดถิ่นท่ีเหมาะสม
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กฎหมายก�าหนด	 จึงต้องการให้	 กมธ.	 หาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว	พร้อมกันนี้	 ได้รับข้อมูลจาก	ผู้แทนกรมการปกครอง	ด้วยว่า	ที่ผ่านมาได้ออกบัตรประจ�าตัว
ประชาชนให้คนไทยพลัดถิ่นที่ยื่นค�าร้องต่อท้องถิ่นไปแล้วบางส่วน	 และยอมรับว่ายังมีบางส่วนที่ยังไม่สามารถยื่น
ค�าร้องได้	 เน่ืองจากต้องอาศัยหลักฐานและการยืนยันตัวตนที่แสดงได้ว่าอยู่ในราชอาณาจักรไทย	 อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันมีคนไทยพลัดถิ่นที่ได้รับการรับรองแล้วประมาณ	 ๑๘,๐๐๐	 คน	 ด�าเนินการออกบัตรประจ�าตัว
ประชาชนแล้ว	 ๙,๐๐๐	 คน	 และอีกประมาณ	 ๙,๐๐๐	 คน	 อยู่ระหว่างด�าเนินการ	 โดยกรมการปกครองไม่ได้
นิ่งนอนใจในการปฏิบัติและพยายามที่จะแก้ไขแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง



28เอกสารข่าวรัฐสภา

 

คณะกรรมาธิการการสวสัดกิารสงัคม สภาผูแ้ทนราษฎร

 วนัท่ี	๑๖	ตลุาคม	๒๕๖๒		นางสาวรงัสมิา	รอดรศัม	ีประธาน
คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม	 สภาผู้แทนราษฎร	 รับหนังสือ
จากนายวิชาญ	 ชัยชมภู	 อุปนายกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่ง
ประเทศไทย	 เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการถูกตัดสิทธิ
การรักษาพยาบาลและสวัสดิการต่างๆ	 หลังจากเกษียณอายุราชการ	
โดยขอให้กมธ.	 ช่วยประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และขอ
เรียกร้องให้กระทรวงการคลัง	 คืนสิทธิรักษาพยาบาลให้กับลูกจ้าง
ประจ�าที่เกษียณอายุราชการเช่นเดียวกับข้าราชการที่เกษียณอายุ	 เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้า	 เพราะลูกจ้าง
ประจ�า	 ถือเป็นบุคลากรที่มีความส�าคัญในการสนับสนุนให้การบริหารงานภาครัฐประสบความส�าเร็จเช่นกัน	
นอกจากนี้	 ขอให้กระทรวงการคลัง	 พิจารณาอนุมัติให้ลูกจ้างประจ�าที่รับราชการจนถึงเกษียณอายุราชการ	 แต่ไม่
ถึง	๒๕	ปี	มีสิทธิเลือกรับบ�าเหน็จรายเดือนได้ด้วยเหตุสูงวัยเช่นเดียวกับข้าราชการ	 เพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต
รวมท้ังเสนอให้จัดต้ังส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาลูกจ้างส่วนราชการ	 เพื่อเป็นองค์กรกลาง	 โดยมีผู้แทนจาก
องค์กรต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และผู้แทนของลูกจ้างเป็นคณะกรรมการด้วย
	 	 	 	 	 นางสาวรังสิมา	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 ที่ประชุมกมธ.	 จะเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 ส�านัก
งบประมาณ	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	กรมบัญชีกลาง	มาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาดังกล่าว
ในวันที่	๓๐	ตุลาคมนี้	รวมทั้งจะเชิญนายวิสุทธิ์	ศรีสุพรรณ	อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและสมาชิก
วุฒิสภา	มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย

คณะกรรมาธิการการกระจายอ�านาจ การปกครองส่วนท้องถ่ิน และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ 

สภาผู้แทนราษฎร

 วันท่ี	๑๖	ตลุาคม	๒๕๖๒	ศาสตราจารย์	โกวทิย์	พวงงาม	
รองประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอ�านาจ	 การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ	 สภาผู้แทน
ราษฎร	 คนท่ีหนึ่ง	 แถลงข่าวถึงผลการประชุม	 เพ่ือพิจารณา
กรณกีารด�าเนนิการกับผู้บริหารท้องถิน่และผู้มีต�าแหน่งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 อาทิ	 นายกองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั	 (อบจ.)	 นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล	 (อบต.)	 นายก
เทศมนตรี	 รวมทั้งข้าราชการท้องถิ่น	 และพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่า	 กมธ.	 ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด
หรอืผูแ้ทนในจงัหวดัท่ีมีผู้ถูกตรวจสอบและอยู่ระหว่างพกัการปฏบิตัหิน้าทีเ่ข้าร่วมประชมุ	 ภายหลงัรบัฟังค�าชีแ้จงและ
พจิารณาหลกัเกณฑ์	 กระบวนการ	 ขัน้ตอนการตรวจสอบต่าง	 ๆ	 จากผูท้ีเ่ก่ียวข้องแล้ว	 กมธ.	 เหน็ว่าประเด็นข้างต้น
เป็นเรื่องส�าคัญและมีรายละเอียดอย่างมาก	 จึงได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการ	 สรุปข้อมูลโดยละเอียด	 และน�ากลับเข้าสู่
การพจิารณาของ	กมธ.	อกีครัง้	เพือ่ให้การพจิารณาเป็นไปอย่างรอบคอบและเป็นธรรมกับทกุฝ่าย 

พลต�ำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์
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คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร

 วันที่	 	๑๖	ตุลาคม	๒๕๖๒		นายจิรวัฒน์	อรัณยกานนท์	
และนายประเสริฐพงษ์	 ศรนุวัฒร์	 โฆษกกรรมาธิการการคุ้มครอง
ผู ้บริโภค	 สภาผู้แทนราษฎร	 แถลงผลการลงพื้นที่เพื่อติดตาม
ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคใน	๓	จังหวัด	พบว่าที่จังหวัดนครพนม	
มีผู้ขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภค	 ทั้งเรื่องการ
โฆษณาสินค้า	 บริการ	 และการท�าสัญญา	 รวมทั้งปัญหาการท�า
หน้าที่ตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนของส�านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค	 (สคบ.)	จังหวัด	ที่มีการลงพื้นที่เพียงปีละ	๒	ครั้ง
เท่านั้น	 เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านจ�านวนบุคลากร	 และการตั้งคณะอนุกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�าจังหวัด
ของแต่ละจังหวัด	 ยังขาดตัวแทนของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 (สตช.)	 เช่นเดียวกับที่จังหวัดก�าแพงเพชร	 ที่พบ
ว่า	 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�าจังหวัด	 มีการประชุมเพียงปีละ	 ๑	 ครั้ง	 ซึ่งคณะกมธ.	 ได้เสนอแนะ
ให้อนุกรรมการแต่ละจังหวัดจัดประชุมเพิ่มมากขึ้นและควรประชาสัมพันธ์	 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	
ให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น	 ส่วนการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า	
ผู้บริโภคยังขาดความรู้และไม่ทราบถึงสิทธิผู้บริโภคที่ถูกละเมิด	 อีกทั้งยังพบว่าผู้ประกอบการบางราย	 ท�าการผลิต
สินค้าและจ�าหน่ายก่อนได้รับอนุญาต	 ทั้งที่สินค้านั้นยังไม่ได้มาตรฐาน	 ขณะที่	 สคบ.	 ประจ�าจังหวัด	 ขาดแคลน
งบประมาณ	 และบุคลากรรับเรื่องร้องเรียน	 ดังนั้น	 คณะกมธ.	 จึงมีข้อเสนอให้มีการเพิ่มอัตราก�าลังของเจ้าหน้าที่
ให้เพียงพอด้วย	 ในการนี้คณะกมธ.	 จะจัดท�าประเด็นปัญหาต่าง	 ๆ	 เป็นข้อสังเกต	 ข้อเสนอแนะ	 และแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค	เพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาด�าเนินการต่อไป

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๑๗	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 นายณัฏฐพล	 จรัสรพีพงษ์	 เลขานุการคณะกรรมาธิการการเกษตรและ

สหกรณ์	สภาผู้แทนราษฎร	รับหนังสือจาก	นางบุญยานุช	พิมนาค	ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยาเส้น	อ�าเภอหล่มสัก	

จังหวัดเพชรบูรณ์	 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปรับข้ึนภาษีสรรพสามิตตามกฎกระทรวงการคลังก�าหนดพิกัด

อัตราภาษีสรรพสามิต	 (ฉบับที่	 ๖)	พ.ศ.	๒๕๖๒	ที่ขึ้น

ภาษียาเส้น	 ๒,๐๐๐	 เปอร์เซ็นต์	 พร้อมเรียกร้องให้

รัฐบาลหามาตรการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกยาเส้น

ในจังหวัดเพชรบูรณ์	 และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ยาเส้น	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร	

นางบุญยานุช	 ระบุด้วยว่าที่ผ่านมา	 ตนได้ยื่นเรื่องต่อ

รัฐบาลเมื่อประมาณ	 ๖	 เดือนแล้ว	 แต่ยังไม่ได้รับการ

ช่วยเหลือแต่อย่างใด	 พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการขึ้น

ภาษีที่ผ่านมาไม่เคยสูงถึง	 ๒,๐๐๐	 เปอร์เซ็นต์	 จึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่า	 หากยาเส้นที่ปลูก	 ขายไม่ได้เพราะ

มีราคาแพงจากการจัดเก็บภาษี	รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาเส้นอย่างไร		
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คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่		๑๗	ตุลาคม	๒๕๖๒	นางมุกดา	พงษ์สมบัติ	ประธาน
คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	 กลุ่ม
ชาติพันธุ์	 และผู้มีความหลากหลายทางเพศ	 สภาผู้แทนราษฎร	 รับ
หนังสือจาก	 นายวรกร	 โชติกิจวานิชกุล	 ตัวแทนเครือข่ายพนักงาน
บริการ	 และคณะ	 เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาให้กับพนักงาน
บริการ	 พร้อมยื่นข้อเสนอในการแก้ปัญหาให้กับพนักงานบริการ	
๖	ข้อ	คือ	๑.	ขอให้รัฐยกเลิกพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	ปรามปรามการค้าประเวณี	พ.ศ.	๒๕๓๙		๒.	หยุดจับกุม	
ล่อซื้อกับพนักงานบริการ	 ในความผิดจากการค้าประเวณี	 ตามที่รัฐได้รับรองในระดับนานาชาติ	 ๓.	 จัดตั้งคณะ
ท�างานที่มีทุกภาคส่วน	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ตัวแทนพนักงานบริการ	อย่างน้อย	๑	ใน	๓	ของคณะท�างาน	รวมถึง
ตัวแทนผู้ประกอบการ	 นักวิชาการ	 นักกฎหมาย	 ได้ศึกษา	 ทบทวน	 ยกเลิกการเอาผิดกับคนท�างานบริการ
ทางเพศต่อไป	 และพิจารณาข้อจ�ากัดบางประการของกฎหมายที่มีบังคับใช้อยู่แล้ว	 เช่น	 กฎหมายสถานบริการ	
๔.	 จัดตั้งคณะติดตามการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน	 ตามข้อเสนอ	 CEDAW	 ปี	 ๒๐๑๗	 กับสถานบริการ	
๕.	 จัดตั้งคณะท�างานติดตามการจัดสภาพการท�างาน	 เงื่อนไขการท�างาน	 ให้พนักงานบริการสามารถใช้สิทธิตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน	 อาทิ	 ด้านสุขภาพ	 และ	 ๖.	 ขอให้รัฐสนับสนุนจัดตั้งกองทุนให้พนักงานบริการสามารถ
เข้าถึงการศึกษา	และการพัฒนาอาชีพที่ทันสมัย
	 นายวรกร	 กล่าวว่า	 ปัจจุบันพนักงานบริการประสบปัญหาหลายด้าน	 เช่น	 ถูกเอาเปรียบจากเงื่อนไข
การท�างานในสถานบริการ	พนักงานบริการที่ท�างานในร้านที่ถูกกฎหมายถูกหักส่วนแบ่งรายได้มากกว่า	๕๐%	และ
ไม่มีสวัสดิการใด	 ๆ	 ซึ่งผิดกฎหมายแรงงาน	 การถูกบังคับให้ดื่ม	 ไม่มีอิสระอย่างเต็มที่ที่จะเลือกหรือปฏิเสธลูกค้า	

และถูกบุคคลที่อ้างตนเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐเรียกรับเงินเพื่อให้สามารถท�างานต่อไปได้	 จึงต้องเข้าร้องเรียนเพื่อให้

ผู้เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ

คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	๑๘	ตุลาคม	๒๕๖๒	พลต�ารวจเอก	เสรีพิศุทธ์	เตมียเวส	ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	สภาผู้แทนราษฎร	 รับยื่นรายชื่อประชาชน	๖๐๖	 รายชื่อ	 จากนายเสาร์	

กนัทอง	 ผูใ้หญ่บ้านโนนทอง	 ตวัแทนประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลน�า้ยนื	 จงัหวดัอบุลราชธาน	ี ทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อน

จากปัญหาการประกาศเขตพื้นท่ีปาสงวนแห่งชาติ	 “ป่าฝั่งซ้ายล�าโดมใหญ่”	 ทับที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยของ

ประชาชนใน	๓	หมู่บ้าน	ประกอบด้วย	บ้านโนนทอง	บ้านโนนสวรรค์	บ้านสงวนรัตน์	ต�าบลสีวิเชียร	อ�าเภอน�้ายืน	

จังหวัดอุบลราชธานี	หลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่	๑๐๖๗	(พ.ศ.	๒๕๒๗)	ก�าหนดให้

ที่ดินบริเวณดังกล่าว	ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ากินของประชาชนมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๑๐	หรือ	ประมาณ	๕๐	ปี	

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 “ป่าฝั่งซ้ายล�าโดมใหญ่”	 ท�าให้ประชาชน

ได้รับความเดือดร้อน	 เพราะไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินของตนเองและไม่

สามารถน�าที่ดินไปใช้ประโยชน์ได้	 จึงขอให้	 กมธ.	 เร่งรัดให้หน่วยงาน

ที่ เกี่ยวข ้องด�าเนินการเพิกถอนเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล ่าว

เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยและมีเอกสารสิทธิน�าไปใช้ประโยชน์

และประกอบกิจการต่าง	ๆ	ได้ต่อไป		
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คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๒๒	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 นางสาวกัลยา	 รุ่งวิจิตรชัย	
ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร	 โทรคมนาคม	 และดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม	 สภาผู้แทนราษฎร	 แถลงข่าวผลการประชุม
ของกมธ.	 ว่า	ที่ประชุมได้พิจารณา	 ศึกษากรณีผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมและการท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อนจากการเรียกเก็บ
ค่าด�าเนินการของบริษัทส�ารองที่พักออนไลน์	 ภายหลังเชิญ
ผู ้เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 ผู ้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 สภาอุตสาหกรรมและการท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย	 และผู้ประกอบการเจ้าของกิจการโรงแรม	 เข้าให้
ข้อมูล	 พบว่า	 ผูป้ระกอบการมองว่าการเรยีกเก็บค่าด�าเนินการท่ีจะต้องช�าระในอัตราประมาณร้อยละ	 ๒๐	 ของรายได้
ในการส�ารองห้องพัก	 เป็นเร่ืองที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการ	 และกลุ่มบริษัทส�ารองที่พักออนไลน์ส่วนใหญ่
มีส�านักงานใหญ่อยู่ต่างประเทศ	 พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า	 รายได้ที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการได้ด�าเนินการเสียภาษี
หรือไม่	 กมธ.	 จึงเห็นว่า	 เป็นประเด็นที่เกิดขึ้น	 เกิดจากช่องว่างทางกฎหมายในหลายเรื่อง	 เช่น	 การที่บริษัท
ต่างชาติหลายแห่ง	 เปิดให้ส�ารองที่พักออนไลน์	 โดยโรงแรมที่เปิดให้ส�ารองที่พักยังไม่จดทะเบียนและไม่มี
ใบอนุญาตถูกต้อง	 ท�าให้ผู้ประกอบการที่ด�าเนินการถูกต้องตามกฎหมายได้รับความเดือดร้อน	 ซึ่งประเด็นนี	้
จะต้องเร่งแก้ไขเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการชาวไทย

คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร 

	 วันที่	 ๒๒	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 นายรังสรรค์	 มณีรัตน์	 โฆษกคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล

เกษตรกรรม	 สภาผู้แทนราษฎร	 แถลงผลการประชุม	 ว่า	 ที่ประชุมกมธ.	 ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา

ราคาล�าไยตกต�่าจากกลไกการตลาดที่ไม่เป็นธรรม	 ท�าให้เกษตรกรชาวสวนล�าไยในพื้นท่ีจังหวัดล�าพูน	 เชียงใหม	่

และเชียงราย	 ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก	 ซึ่งที่ผ่านมาได้เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการในนามสภาอาชีพ

เกษตรกร	ให้ช่วยเหลือเรื่องประกันราคาล�าไยขนาด	AA	เพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้	ภายหลัง	

กมธ.	 ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงข้อดีและข้อเสีย	 ได้ข้อสรุปว่า	 จะด�าเนินการท�าหนังสือถึงรัฐบาลขอให้ประกัน

ราคาล�าไยในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนของเกษตรกรด้วย

ทั้งนี้	 กมธ.	 เชื่อว่าปัญหาราคาล�าไยในท้องตลาดจะได้

รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว	 ทั้งนี้	

กมธ.	 มข้ีอเสนอแนะว่า	 ควรเชญินกัธรุกิจต่างชาตทิีท่�าการค้า

ล�าไยและมะม่วง	 ได้พบปะกับเกษตรกรโดยตรง	 เพื่อให้

สามารถเจรจาต่อรองราคากันได้อย่างพึงพอใจทั้งสองฝ่าย		
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คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดท�าและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๒๕	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 นายทายาท	 เกียรติชูศักดิ์	 และ	

นายณัฐพงษ์	 เรืองปัญญาวุฒิ	 โฆษกคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดท�าและ

ติดตามการบริหารงบประมาณ	 สภาผู้แทนราษฎร	 แถลงข่าวผลการประชุม

คณะ	กมธ.	ว่า	ทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งร้องเรยีนของ	บรษิทั	พเีจที	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	

ที่ได้ท�าหนังสือถึง	 นายไชยา	 พรหมา	 ประธานคณะกรรมาธิการฯ	 ขอให้

ตรวจหาข้อเท็จจรงิ	กรณกีรงุเทพมหานคร	จดัสรรงบประมาณเพ่ือด�าเนินการ

จ้างเหมาเอกชนก�าจัดขยะมูลฝอยที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขมและ

อ่อนนุช	จ�านวน	๒	โครงการ	วงเงินโครงการละ	๖,๖๐๐	ล้านบาท	เนื่องจากผู้ร้องตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของ

การใช้งบประมาณในโครงการนี้	 เช่น	 ผู้ชนะการประมูลในโครงการ	 ได้รับการประมูลไปด้วยวงเงินที่สูงกว่าผู้ร้อง

ถึง	 ๑๐๐	 ล้านบาท	 แต่เหตุใดถึงชนะการประมูลในคร้ังน้ี	 ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ทางคณะกมธ.	 จะต้องสืบสวนหา

ข้อเท็จจริงต่อไป

	 ด้าน	 นายณัฐพงษ์	 กล่าวว่า	 กรณีดังกล่าวกมธ.	 ได้เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 และปลัด

กรุงเทพมหานคร	 มาชี้แจงข้อเท็จจริง	 แต่ผู้ถูกร้องไม่เดินทางมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกมธ.	 ด้วยตนเอง	 โดยได้

ส่งผู้แทนท่ีไม่ได้มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงและไม่มีข้อมูลมาช้ีแจงข้อเท็จจริง	 ท�าให้คณะกมธ.	 ไม่สามารถ

สืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจน	 ที่ประชุมคณะกมธ.	 จึงมีมติเห็นชอบปฏิเสธการรับฟังค�า

ชี้แจงของผู้ถูกร้อง	 เพราะมองว่า	 ผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครไม่ได้ให้ความส�าคัญกับสภาผู้แทนราษฎร

ในการเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องต่างๆ	ที่ประชุมจึงมีมติให้เลื่อนการพิจารณาเรื่องนี้ออกไปก่อน

คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๒๘	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 นายวุฒิพงษ์	 นามบุตร	 ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ

สภาผู้แทนราษฎร	 ได้พิจารณาปัญหาหนีส้นิกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา	 โดยเชญิตวัแทนจากกองทนุเงนิให้กู้ยืม

เพือ่การศกึษา	 ส�านกังานคณะกรรมการอาชวีศกึษา	 และกระทรวงการอดุมศกึษา	 วทิยาศาสตร์	 วจิยัและนวตักรรม

เข้าให้ข้อมูล	 โดยพบว่า	 การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาด�าเนินงานตั้งแต่ปี	๒๕๓๙	-	จนถึงปัจจุบัน

มีนักเรียน	 นักศึกษาท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษาไปแล้ว	 จ�านวนกว่า	 ๕	 ล้าน	 ๗	 แสนราย	 เป็นเงินให้กู้ยืม

ทั้งสิ้น	๖๑๑,๗๘๔	ล้านบาท	(ข้อมูล	ณ	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒)	ขณะที่การค�้าประกัน	จากข้อมูลสถิติของกองทุนฯ	

ระหว่างปีการศึกษา	๒๕๕๑–๒๕๖๐	พบว่า	ผู้ค�้าประกันส่วนใหญ่เป็นมารดา	รองลงมาเป็น	บิดา	ญาติ	และบุคคล

อืน่	ๆ	ตามล�าดบั	แต่ปัจจุบนักองทนุฯ	ไม่ได้ก�าหนดคณุสมบตัขิองผูค้�า้ประกนัไว้	จะเป็นบคุคลใดก็ได้	ส�าหรบักรณปัีญหา

บคุคลค�า้ประกนัต้องรบัผิดชอบหน้ีเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศกึษาแทนผูกู้ย้มื	 ปัจจุบนักองทุนฯ	 ด�าเนินการตดิตามผูย้มืให้มารบั

ผิดชอบสภาพหนีแ้ทนการด�าเนนิคดีกับผู้ค�้าประกันแล้ว	 นอกจาก

ผู้กู ้ยืมจะไม่สามารถน�าเงินมาช�าระหน้ีได้จึงจะด�าเนินการกับ

ผูค้�า้ประกนั	 ส่วนการช�าระหนีผู้้กู้ยืมมแีนวโน้มด�าเนินการช�าระหน้ี

เพิม่ข้ึนทุกปี	โดยช�าระหน้ีผ่านช่องต่าง	ๆ	ของธนาคาร	อย่างไรก็ตาม

ปัจจุบันกองทุนฯ	 ยังมีเงินต้นท่ีผิดช�าระหนี้จากสาเหตุการ

ค้างช�าระหน้ีเพราะผู้กู้มีฐานะยากจน	 ขาดวินัยทางการเงิน	
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คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 

	 วนัที	่๒๙	ตลุาคม	๒๕๖๒		นายอุบลศกัดิ	์บวัหลวงงาม	รองประธานคณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ์

คนทีห่นึง่	 สภาผู้แทนราษฎร	 รบัหนงัสอืจาก	 นายอรรถพร	 พลบตุร	 อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	 (ส.ส.)	 จงัหวดั

เพชรบุรี	 พร้อมตัวแทนชาวประมงผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเล	 ในพื้นที่อ่าวบ้านแหลมและอ่าวบางตะบูน	 จังหวัดเพชรบุรี	

ซึง่เป็นพืน้ทีเ่พาะเลีย้งหอยแมลงภู่และหอยแครงท่ีใหญ่ทีส่ดุของประเทศ	 หลงัประสบปัญหาความเดอืดร้อน	 จากกรณี

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้ประกาศกฎกระทรวงก�าหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง	

พ.ศ.	๒๕๕๙		ให้การเพาะเลี้ยงต้องเสียค่าอากร	๘๐๐	บาท	ต่อการเลี้ยง	๒	ปี	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตราเดิมที่	๔๐	บาท

ต่อปี	ถึง	๑๐	เท่า	พร้อมยังก�าหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตห้ามผู้เพาะเลี้ยงหอยเรียกร้องค่าชดเชยกรณีประสบภัย

พิบัติในทุกกรณี	นอกจากนี้	ยังพบว่า	การบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าวที่ต้องบังคับใช้ทั่วประเทศ	กลับมีผลบังคับ

ใช้จริงกับเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น	 อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา

ชาวประมงยงัไม่ได้เข้าไปมส่ีวนร่วมต่อการแสดงความคดิเหน็

เกี่ยวกับกฎหมายดงักล่าว	 จงึต้องการขอให้คณะกรรมาธกิาร

พิจารณาข้อเท็จจริงและพิจารณาปรับลด	 ค่าอากรและ

ธรรมเนียม	 เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวประมง

ในเบื้องต้นเห็นว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย	 โดยตน

จะรับเรื่องไว้และน�าเข้าสู ่ท่ีประชุมกมธ.	 เพื่อพิจารณา

หาแนวทางช่วยเหลือชาวประมงต่อไป		

และขาดจิตส�านึกในการช�าระหนี้	 โดยนับตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๗–๒๕๖๒	 มีผู้กู้ที่ถูกด�าเนินคดี	 จ�านวน	 ๑	 ล้าน	 ๕	 แสน

ราย	 	 เป็นผลให้กองทุนฯ	 จ�าเป็นต้องจ้างส�านักงานทนายความติดตามหนี้	 พร้อมทั้งด�าเนินการหักเงินเดือนตาม

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๖๐	ประกอบกับกระแสของสื่อสังคมออนไลน์ท�าให้ผู้กู้

และผู้ค�า้ประกันตื่นตัวและให้ความส�าคัญติดตอ่เข้ามาช�าระหนีเ้พิม่มากขึ้น	ทัง้นีก้องทุนฯ	ไดก้�าหนดมาตรการต่าง	ๆ 	

เพื่อจูงใจให้ผู้กู้ยืมช�าระหนี้	 อาทิ	 ให้สิทธิพิเศษส�าหรับผู้กู้ที่ไม่เคยผิดนัดช�าระหนี้	 ปิดบัญชี	 ลดเงินต้นทันทีร้อยละ	 ๓	

มาตรการแก้ปัญหาหน้ีและเพ่ิมค่าครองชีพด้วยการลดเบี้ยปรับร้อยละ	 ๘๐	 ส�าหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ช�าระหนี้ปิด

บัญชีในครั้งเดียวและพักช�าระหนี้	๑	ปี	ส�าหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	ควบคู่กับการสร้างวินัยทางการเงิน	

โดยให้เด็กยุคใหม่	 SET	 e-Learning	 เปลี่ยนความเคยชินเป็นเงินลงทุน	 และปลูกฝังจิตส�านึกให้รู้จักสร้างโอกาส	

สร้างวินัย	สร้างคนดี

	 ภายหลังรับฟังข้อมูล	 กมธ.	 ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า	 การจัดเก็บ	 และการบริหารจัดการข้อมูล

การให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน	 นักศึกษาในแต่ละปี	 ควรน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการด�าเนินงาน	

เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเงินให้กู้ยืม	 และการด�าเนินงานของกองทุนฯ	 ใน

อนาคตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น	นอกจากนี้	 กมธ.	 ยังเห็นว่ากองทุนฯ	ควรพิจารณาศึกษาแนวทางการน�าหลัก

เกณฑ์การค�านวณภาษีแบบขั้นบันไดมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสมกับข้อเท็จจริงของผู้กู้ยืม

แต่ละราย	ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้อย่างแท้จริง
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คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต�่า สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 	๒๙	ตุลาคม	๒๕๖๒		นายวีระกร	ค�าประกอบ	ประธาน

คณะกรรมาธกิารวสิามญัพิจารณาศกึษาปัญหาราคาพชืผลทางการเกษตรตกต�า่

สภาผู้แทนราษฎร	 แถลงข่าวสรุปผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

ทั้ง	 ๖	 คณะ	 ว่า	 ภาพรวมได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาราคา

พืชผลทางการเกษตรตกต�่า	เห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว	ประกอบด้วย	ปัญหา

ข้าว	 โดยอนุกมธ.	 เห็นควรให้แก้ไขโครงสร้างการตลาด	 เพิ่มอ�านาจการ

ต่อรองให้กับเกษตรกรมีการลงทุนเครื่องจักรในการผลิต	 เพ่ือลดต้นทุน	

แปรรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	 การสร้างกลยุทธ์ในการส่งออกข้าวในต่างประเทศ	 รวมทั้งแก้ไขพระราชบัญญัต	ิ

(พ.ร.บ.)	สหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๒	เพื่อให้สหกรณ์มีอิสระในการบริหารจัดการ	และการประกันข้าวเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย	

ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหายางพารา	 ได้เสนอให้รัฐบาลใช้น�้ายางสดในการก่อสร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์	 โดยซื้อ

ผ่านสหกรณ์	 วิสาหกิจชุมชน	 หรือ	 กลุ่มเกษตรกร	 การส่งเสริมให้ท�าสวนยางพาราอย่างยั่งยืน	 และส่งเสริมให้มี

การใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากยางพาราในประเทศให้มากกว่า	 ร้อยละ	 ๕๐	 ของน�้ายางสดทั้งประเทศ	 ภายใน	 ๒	 ปี	

(๒๕๖๓-๒๕๖๕)	 ขณะที่การแก้ไขปัญหาปาล์มน�้ามัน	 ได้เสนอให้มีมาตรการปรับปรุงโครงสร้างราคาปาล์มน�้ามัน

ที่เป็นธรรมและแข่งขันได้,มาตรการปรับสมดุลน�้ามันปาล์มในประเทศ	 โดยให้มีการใช้	 B๑๐	 เป็นน�้ามันดีเซลเกรด

มาตรฐาน	โดยกรมธุรกิจพลังงาน	กระทรวงพลังงาน	จะประกาศให้	B๑๐	 เป็นน�้ามันดีเซลเกรดมาตรฐาน	ตั้งแต่วันที่	

๑	 มกราคม	 ๒๕๖๓	 เป็นต้นไป	 และเร่งผลักดันการพิจารณาร่าง	 พ.ร.บ.	 ปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม	 พ.ศ.	 ....	

ให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว

					 ส�าหรบัการแก้ไขปัญหาราคาอ้อยตกต�า่	 ได้เสนอให้เพ่ิมปรมิาณการใช้อ้อย	 โดยน�าไปเป็นวตัถุดบิในการผลติ

เอทานอล	 และผลิตภัณฑ์อื่นที่มีมูลค่าสูงขึ้น	 เช่น	 เคมีชีวภาพ	 และพลาสติกชีวภาพ	 โดยให้รัฐบาลมีทิศทางการ

ส่งเสริมที่ชัดเจน	รวมทั้งควรแก้ไข	พ.ร.บ.	อ้อย	และน�้าตาลทราย	พ.ศ.	๒๕๒๗	เพื่อให้สามารถน�าน�้าอ้อยที่ได้จาก

กระบวนการหีบอ้อย	 ในการผลิตน�้าตาลทรายไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้โดยตรง	 ส่วนการแก้ปัญหามะพร้าวและ

สบัปะรดตกต�า่	 เสนอให้มกีารกวดขนัการลกัลอบน�าเข้ามะพร้าวตามแนวชายแดนทีผ่ดิกฎหมาย	 โดยจ�ากัดการน�าเข้า

เหลือเพียง	๒	ช่องทาง	คือ	ท่าเรือกรุงเทพ	และท่าเรือแหลมฉบัง	 ขณะที่สถานการณ์ราคาสับปะรดนั้น	ยังอยู่ใน

เกณฑ์ปกติและเป็นที่พึงพอใจของเกษตรกร	นอกจากนี้	คณะอนุกมธ.	ยังได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องผัก	ผล

ไม้	 และสมุนไพร	 โดยเสนอแนะให้เกษตรกรปลูกผักปลอดสารเคมี	 และเกษตรอินทรีย์	 การใช้กลไกตลาดระบาย

สินค้าผลไม้ไปสู่ผู้บริโภคให้เป็นระบบ	 รวมถึงการหาตลาดใหม่ที่อาศัยก�าลังซื้อของชนชั้นกลางในประเทศ	 เพื่อลด

การเร่งระบายผลไม้ส่วนเกินออกสู่ตลาดจนท�าให้ราคาตกต�่า	 โดยเสนอให้จัดท�า	 Fruit	 Map	 เพื่อให้เกษตรกรน�า

ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการผลิต	 การตลาด	 และการเชื่อมโยงเครือข่าย	 รวมทั้งก�าหนดพื้นที่ปลูก	 (Zoning)	 พืช

สมุนไพรให้ชัดเจน	 และปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์	 เพื่อให้มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิต

ในเชิงอุตสาหกรรม

					 นายวีระกร	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 คณะกมธ.	 วิสามัญฯ	 จะสรุปผลการด�าเนินงานทั้งหมดและจัดท�ารายงาน

เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
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คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๓๐	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 นายคารม	 พลพรกลาง	

โฆษกคณะกรรมาธิการการคมนาคม	 สภาผู้แทนราษฎร	 รับ

หนังสือจากประชาชนในพื้นท่ีอ�าเภอนครชัยศรี	 และอ�าเภอ

บางเลน	 จังหวัดนครปฐม	 ที่เรียกร้องให้กรมท่าอากาศยาน		

พิจารณาสร้างสนามบินในพื้นที่อื่น	 โดยนายคารม	 กล่าวว่า

ตามท่ีกรมท่าอากาศยานจัดให้มีโครงการศึกษาความเหมาะสม

ในการก่อสร้างสนามบินในจังหวัดนครปฐม	 โดยมีบริษัท

เอกชนรับด�าเนินโครงการศึกษาพื้นที่ก ่อสร ้างสนามบิน	

ตั้งแต่วันที่	 ๒๗	 กันยายน	 ๒๕๖๒	 -	 ๒๐	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓

ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอนครชัยศรีและอ�าเภอบางเลน	 จังหวัดนครปฐม	 เนื้อท่ีรวมกว่า	 ๓,๕๐๐	 ไร่	

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีท�าการเกษตรและยังเป็นพื้นที่รองรับน�า้อีกด้วย	 ท�าให้ประชาชนเกรงว่าจะได้รับผลกระทบ

หากมีการก่อสร้างสนามบินในพ้ืนท่ีดังกล่าว	 จึงอยากให้มีการศึกษาหาพื้นที่ก่อสร้างสนามบินในพื้นท่ีอื่น	 รวมถึง

ก่อนหน้านี้	 การด�าเนินโครงการศึกษาพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ก่อสร้างสนามบิน	 ยังไม่มีการเปิดเผย

ข้อเท็จจริงให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ	 เพื่อมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือสะท้อนผลดีผลเสียที่

จะเกิดขึ้นกับคนในพื้นที่	ทั้งนี้	นายคารม	จะน�าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่วาระระเบียบการประชุม	กมธ.การคมนาคม	และ

น�าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร

	 วนัที	่๓๐	ตลุาคม	๒๕๖๒		นายชัยชนะ	เดชเดโช	รองประธานคณะกรรมาธิการการอตุสาหกรรม	สภาผู้แทน

ราษฎร	 รับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินการของโรงงานฟาร์มโคนมและคัดค้าน

การก่อสร้างโรงงานในพื้นที่	 โดยนายชัยชนะ	 กล่าวว่า	 ชาวบ้านในพื้นที่ต�าบลทุ่งโพธิ์	 อ�าเภอจุฬาภรณ์	 จังหวัด

นครศรีธรรมราช	 ได้รวมตัวกันเพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล	 โรงงานผลิตน�้ายางข้น	 และโรงงานสกดั

น�้ามันปาล์ม	 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีแผนท่ีจะสร้าง	 ชาวบ้าน

จึงเกรงว่าการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในพ้ืนท่ี	 เช่นเดียวกับชาวบ้าน	

ต�าบลหนองบัว	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ที่ยื่นหนังสือ

พร้อมหลักฐานผลกระทบท่ีได้รับจากการท�าอุตสาหกรรม

โรงงานฟาร์มโคนม	 เนือ้ทีก่ว่า	 ๑๐๐	 ไร่	 ซึง่มีการปล่อยน�า้เสยีลงสู่

แหล่งน�้าธรรมชาติ	 ท�าให้สิ่งแวดล้อมถูกท�าลาย	 และส่งผลต่อ

สุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่
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คณะกรรมาธิการการกระจายอ�านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทน

ราษฎร

	 วันที่	 ๓๐	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 นายสมชาย	 ฝั่งชลจิตร	

โฆษกคณะกรรมาธิการการกระจายอ�านาจ	 การปกครองส่วน

ท้องถ่ิน	 และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ	 สภาผู้แทน

ราษฎร	 รับเรื่องร้องเรียนจากนายวิชาญ	 มีนชัยนันท์	 อดีต

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย	 เพื่อขอให้ตรวจสอบ

การท�างานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	 ที่ได้ออกใบ

ระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุประชาสัมพันธ์	 ๗	 แห่ง	

โดยให้เหตุผลว่าประสบปัญหาการขาดทุน	 แต่เนื่องจากสถานี

ทั้งหมด	 มีรายการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน	 จึงเห็นควร

ชะลอการปิดสถานีไปก่อน	 นอกจากนี้	ยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	 เพื่อ

เสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	 เพื่อให้เกิดความเสมอ

ภาคและเท่าเทียม	ซึ่งทางคณะกมธ.	ได้รับเรื่องและจะน�าเข้าสู่การพิจารณาของการประชุมต่อไป

คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่		๓๐	ตุลาคม	๒๕๖๒	นายกิตติศักดิ์	คณาสวัสดิ์	และนายคารม	พลพรกลาง	โฆษกคณะกรรมาธิการ

การคมนาคม	 สภาผู้แทนราษฎร	 แถลงข่าวถึงการพิจารณาเรื่อง	 “การด�าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม

สามสนามบิน	(ดอนเมือง	สุวรรณภูมิ	และอู่ตะเภา)”	ของ	กมธ.	ว่า	ที่ประชุมได้สอบถามความคืบหน้าของโครงการ

ดังกล่าว	จากผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย	(รฟท.)	และผู้แทน

จากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก	แต่เนื่องจากข้อมูลที่ต้องพิจารณามีจ�านวนมาก	และ

เป็นเรื่องส�าคัญ	กมธ.	จึงมีมติให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	และให้

ผู้แทนหน่วยงานจัดส่งข้อมูลให้คณะกมธ.	เพื่อเป็นข้อมูลเชิงลึก

ที่ถูกต้อง	 ส�าหรับประกอบการพิจารณาในเร่ืองดังกล่าว	 และ

จะเชิญผู้แทนจากทั้ง	๒	หน่วยงาน	มาให้ข้อมูลอีกครั้ง	 โดยการ

ประชุมครั้งต่อไป	 จะพิจารณา	 เร่ืองแผนงาน	 โครงการ	 และ

งบประมาณ	 ในส่วนของกรมทางหลวง	 และกรมทางหลวงชนบท	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ซึ่งจะ

เชิญอธิบดีกรมทางหลวง	 อธิบดีกรมทางหลวงชนบท	 และผู้แทนส�านักงบประมาณ	 มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

ในวันพฤหัสบดีที่	๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๒		ณ	ห้องประชุม	๓๑๑	ชั้น	๓	อาคารรัฐสภาเกียกกาย
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คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

 วันที่	๓๐	ตุลาคม	๒๕๖๒	นายพีรเดช	ค�าสมุทร	โฆษกคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ	กิจการชายแดนไทย
ยุทธศาสตร์ชาติ	 และการปฏิรูปประเทศ	 สภาผู้แทนราษฎร	 เปิดเผยว่า
คณะกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนกองอ�านวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร	 (กอ.รมน)	 เข้าร่วมประชุม	 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอ�านาจ
หน้าที่และการด�าเนินงานซึ่งพบว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 และไม่มีความ
สัมพันธ์เก่ียวข้องในทางกฎหมายกับค�าสั่ง	 คสช.	 ส่วนเครื่องมือของ	
กอ.รมน.	 ในการจ�ากัดเสรีภาพของผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 ปัจจุบันมีการน�าเครื่องมือต่าง	 ๆ	 เข้ามาใช้มากขึ้น	 เพื่อเป็นการลดก�าลังทหาร	 อาทิ	 ใช้ก�าลัง
พลเรือน	 ต�ารวจ	 ทหาร	 และภาคประชาชน	 การใช้อาสาสมัครทหารพรานแทนทหารประจ�าการอันเป็นการลด
ก�าลังทหารประจ�าการ	 ที่ต้องใช้งบประมาณในการดูแลมากกว่า	 และมีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพ้ืนท่ี	
การบังคับใช้กฎหมาย	ที่ไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากเกินไป	การใช้ยุทโธปกรณ์พิศษในการแก้ไขปัญหา	
อาทิ	การเฝ้าตรวจสอบบุคคลที่เดินทางผ่านเข้าออกประเทศบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางอื่น	ๆ	ด้วย
การบูรณาการคนและเครื่องมือต่าง	ๆ	เฝ้าตรวจตลอด	๒๔	ชั่วโมง	การจัดก�าลังลาดตระเวนทั้งทางบกและทางน�้า	
การใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	ส่วนการด�าเนินการเกี่ยวกับปฏิบัติการสารสนเทศ	(Information	Operations)	
ของ	 กอ.รมน.	 ยงัคงด�าเนนิการปฏบิตักิารข่าวสารอยูเ่ช่นเดยีวกบัหน่วยงานความมัน่คงอืน่	 ๆ	 แต่จะมคีวามแตกต่าง

กันไปตามแต่ละพื้นที่และสถานการณ์	ทั้งนี้	คณะกรรมาธิการเห็นด้วยกับการใช้เครื่องมือต่าง	ๆ	ในการด�าเนินการ	

เพื่อให้เกิดเป็น	Smart	City	ซึ่งจะน�าไปสู่การลดก�าลังทหารหรือเปลี่ยนบทบาทเป็นกองหนุนต่อไป

คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร

 วันที่	 ๓๐	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 นางผ่องศรี	 แซ่จึง	 รองประธาน
คณะกรรมาธิการการที่ดิน	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 คนท่ีสอง
พร้อมด้วยนายนิติพล	 ผิวเหมาะ	 โฆษกคณะกรรมาธิการ	 รับหนังสือ
จากนางสาว	 โรจนา	 สังข์ทอง	 ผู้อ�านวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
ส�านักงานประเทศไทย	 (World	 Animal	 Protection	 Thailand)	 ที่ขอให้
พิจารณานโยบายหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการน�าสัตว์ป่ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว	 และสัตว์ป่าท่ีน�ามาใช้เพื่อการค้า	 รวมทั้ง
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพสัตว์	 โดยทางองค์กรฯ	 ขอให้	 กมธ.	 พิจารณาจัดตั้งคณะอนุ
กรรมาธิการหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 เพื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์	 และ
คณะอนุกรรมาธิการเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติ	(พ.ร.บ.)	ช้างไทย	พ.ศ.	....	แทนที่	พ.ร.บ.	สัตว์พาหนะ	พ.ศ.	๒๔๘๒	
เพื่อก�าหนดเป้าหมายในการอนุรักษ์ช้างไทยที่ชัดเจน	 รวมทั้งขอเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมาย	 รวมทั้งการบังคับ
ใช้	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	๒๕๖๒	เพื่อให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ป่า	ที่ใช้เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างจริงจัง	เช่น	หาแนวทางเพื่อยกเลิกการแสดงของช้างและเสือที่เป็นการทารุณกรรมสัตว์	การยุติการผสมพันธุ์
เสือในกรงเลี้ยงที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์	การใช้หลักอิสระ	๕	ประการ	และมาตรฐานสวนสัตว์เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าสัตว์จะได้รับการเลี้ยงดูและมีสวัสดิภาพที่ดี	รวมทั้งหาแนวทางควบคุมการน�าเข้า	น�าผ่าน	การเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่าต่างถิ่น	 และการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าต่างถิ่น	 นอกจากนี้	 ยังเสนอให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข	 ในการอนุญาตให้ส่งช้างออกนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 และทบทวน



38เอกสารข่าวรัฐสภา

เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไข	 พ.ร.บ.	 ป้องกันการทารุณกรรม	 และจัดสวัสดิภาพสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 เพื่อให้ครอบคลุม
และสามารถคุ้มครองสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าที่ถูกน�ามาเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้	 ขอให้	 กมธ.	 พิจารณา
หาแนวทางในระดับภูมิภาค	 รวมทั้งความร่วมมือกับประเทศต่างๆ	 เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าขายสัตว์ป่า
ตั้งแต่ต้นทาง	 การอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัย	 จนถึงมาตรการปราบปรามในพื้นที่ปลายทางที่มีการค้าขายสัตว์ป่า	 ทั้งนี้	
รองประธานกรรมาธิการ	กล่าวว่า	จะน�าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ	ต่อไป

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๓๑	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 นายสายัณห์	 ยุติธรรม	 โฆษกคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทาง
ปัญญา	 สภาผู้แทนราษฎร	 เปิดเผยผลการประชุมของกมธ.	 กรณีที่
ประเทศไทยจะยกเลิกการใช้และจ�าหน่ายสารเคมีทางการเกษตร	๓	ชนิด	
ได้แก่	 พาราควอต	 ไกลโฟเซต	 และคลอร์ไพริฟอส	 มีผลตั้งแต่วันที่	 ๑	
ธันวาคม	นี้	 ว่า	ที่ประชุมได้เชิญตัวแทนจากกรมศุลกากร	กรมสรรพากร	
กรมส่งเสริมการเกษตร	 และกรมการค้าภายใน	 เพ่ือหารือมาตรการ
การตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืชผลทางการเกษตรที่น�าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ	โดยเฉพาะตามแนวชายแดน	พร้อมกันนี้	ยังหารือถึงปัญหา
สารเคมีทั้ง	๓	ชนิด	ที่ยังเหลืออยู่กว่า	๓๐,๐๐๐	ตัน	ซึ่งจ�าเป็นจะต้องส่งออกไปยังประเทศที่สาม	ก่อนวันที่	๑	ธันวาคม	นี้
โดยจะต้องด�าเนินการให้ถูกกฎหมาย
	 นอกจากนี้	 กมธ.	 ยังเตรียมหารือกับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการใช้และจ�าหน่ายสารเคมี
ทั้ง	๓	ชนิดดังกล่าว	โดยเชิญเกษตรกรเข้าหารือในวันที่	๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๒		ซึ่งกมธ.	ให้ความส�าคัญกับทั้งฝ่าย
สนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้าน

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๒	 นายปดิพัทธ์	 สันติภาดา	 ประธาน
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง	 การสื่อสารมวลชน	 และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน	 สภาผู้แทนราษฎร	 แถลงข่าวผลการประชุม	 กมธ.	 ว่า	
ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาศึกษาการจัดการเลือกต้ังให้
สจุรติและเทีย่งธรรม	 โดยเชญิ	 ผูแ้ทนจากส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้
(กกต.)	และผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน	ได้แก่	ผู้แทนเครือข่าย	We	Watch	
และผู้แทนโครงการ	ELECT	มาให้ข้อมูล	โดย	ผู้แทนเลขาธิการ	กกต.	ได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมา	 เมื่อวันที่	
๒๔	 มีนาคม	 ๒๕๖๒	 ซึ่งยอมรับว่ามีปัญหาหลายประการ	 โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการเตรียมการเพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไป	 พร้อมยืนยันว่า	 ส�านักงาน	 กกต.	 ได้พยายามศึกษาและ
ถอดบทเรียนการเลือกตั้งที่ผ่านมา	 เพื่อจะน�ามาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
มีความสุจริตและเท่ียงธรรมต่อไป	 ส�าหรับการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น	 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท�าระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งท้องถ่ิน	 ทั้งนี้	 ตามกฎหมายการจะก�าหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นได้นั้น	 คณะรัฐมนตรี
จะต้องเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อน	 กกต.	 จึงจะสามารถก�าหนดวันและด�าเนินการ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้
	 ขณะที	่ ผูแ้ทนเครอืข่าย	 We	 Watch	 ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการด�าเนินงานของ	 We	 Watch	 ถึงการมีส่วนร่วม
ในการเลือกตั้งท่ัวไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถึงการเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่เฝ้าสังเกตการณ์การเลือกตั้งว่า 
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มีการรับสมัครเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อสังเกตการณ์การเลือกตั้งประจ�าหน่วยเลือกตั้งต่าง	 ๆ	 ซึ่งพบว่าการ
จัดการเลือกตั้งมีปัญหาอุปสรรคในหลายประการ	และเห็นว่าการจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมนั้น	ไม่ควร
พิจารณาเพียงแค่ประเด็นการซื้อสิทธิขายเสียง	 แต่ควรต้องพิจารณากระบวนการจัดการเลือกตั้งทั้งระบบ	 ทั้งก่อน
การเลือกตั้ง	วันเลือกตั้ง	และภายหลังการเลือกตั้ง	เพราะมองว่าคนไทยยังไม่คุ้นชินกับการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
ดังนั้น	 จึงควรมีการสร้างวัฒนธรรมการสังเกตการณ์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย	 และควรมีการระดมความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วนเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเลือกตั้งให้เกิดประสิทธิภาพ
	 ด้าน	 ผู้แทนโครงการ	 ELECT	 ได้แสดงความคิดเห็นว่า	 อยากให้ภาครัฐมีการเปิดเผยข้อมูลให้ภาค
ประชาชนมากขึ้น	 และควรเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบท่ีภาคประชาชนสามารถน�าข้อมูลไปศึกษา	 วิเคราะห์และ
พัฒนาได้ง่าย	ภายหลัง	 กมธ.	 รับฟังข้อมูลได้มีข้อเสนอแนะว่า	 เมื่อ	 กกต.	 ถอดบทเรียนความผิดพลาดในการ
จัดการเลือกตั้งแล้ว	ควรมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง	ๆ	เพื่อน�าข้อคิดเห็นมาพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเลือกตั้ง	 และควรเปิดเผยข้อมูลการเลือกตั้งให้มากขึ้น	 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการเลือกต้ังท่ี
ถูกต้องและมีส่วนร่วมในตรวจสอบข้อมูลภาครัฐมากขึ้น	 รวมทั้งควรสนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการเลือกตั้งและพัฒนาการจัดการเลือกตั้ง	นอกจากนี้	ควรมีการพิจารณาทบทวนข้อกฎหมายต่าง	ๆ	ที่เป็น
ปัญหา	อุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมด้วย

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม  สภาผู้แทนราษฎร 

	 วันที่	๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	นายชวลิต		วิชยสุทธิ์	ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง
การใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม	สภาผู้แทนราษฎร	น�าคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน	 เรื่อง	 แนวทางการส่งเสริมและ
จัดจ�าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่	ณ	กูร์เมต์	มาร์เก็ต	ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์	สาขา
บางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	โดยมีคณะผู้บริหารของบริษัท	เดอะมอลล์	กรุ๊ป	จ�ากัด	ให้การต้อนรับ
							 นายชวลิต	 กล่าวถึงภาพรวมการลงพื้นที่ว่า	 เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้	 และความตระหนักแก่ผู้บริโภค
ให้ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย	 และผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าผักและผลไม้	 ได้มีการ
จัดท�าระบบท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงต้นทางแหล่งผลิตสินค้า	 โดยเฉพาะแปลงที่เพาะปลูกผักและผลไม้ได้
และรับทราบได้ว่าผักและผลไม้ดังกล่าวมีความปลอดภัยอยู่ในระดับใด	 แต่หากพบว่ามีการน�าสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
มาจ�าหน่ายนั้น	 ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด�าเนินการต่อไป	 ส�าหรับข้อเสนอที่	 กมธ.	 น�าไปประกอบ
การจัดท�ารายงานนั้น	 ประกอบด้วย	๑.	 การแบน	๓	สารพิษทางการเกษตร	 ได้แก่	 พาราควอต	คลอไพริฟอส	 และ
ไกลโฟเสต	 ๒.	 ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องศึกษาว่ามีสารเคมีทางการเกษตรชนิดใดที่จ�าเป็นต้องแบนเพิ่มอีกหรือไม	่
๓.	 การส่งเสริมให้น�าองค์ความรู้จากโครงการเกษตรแปลงใหญ่	 และศูนย์ความรู้ทางการเกษตร	 มาเผยแพร่ให้
เกษตรกรน�าไปปรับใช้		๔.	การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรในราคาประหยัดแก่เกษตรกร	
และยกเว้นการจดัเกบ็ภาษเีครือ่งจกัรกลทางการเกษตร	 ๕.	 เสนอให้รฐับาลก�าหนดให้เกษตรอนิทรย์ี	 เป็นวาระแห่งชาติ
๖.	ตั้งกองทุนเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตรทั้ง	๓	ชนิด		๗.	การส่งเสรมิ
ให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตให้สามารถแข่งขันกับผักและผลไม้	 ที่น�าเข้า
จากต่างประเทศได้	 ๘.	 เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเพ่ือคุ้มครอง
เกษตรกร	 โดยเฉพาะการแก้กฎหมายเพื่อแยกคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย	ออกเป็น	๒	ชุด	 คือ	 ชุดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม	
และชุดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เพื่อให้การพิจารณา
อนุญาตหรือยกเลิกการใช้สารเคมีสามารถท�าได้ง่ายมากขึ้น

************
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กฎหมายควรรู้

ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์บริการ 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

	 ตามที่ ได้มี ร ะ เบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วย
การจดทะเบียนรถยนต์บริการ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ลงวันที่	 ๑๘	
พฤศจิกายน	 ๒๕๔๘	 แล้วนัน้	 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อก�าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของรถที่จะน�ามาจดทะเบียนเป็น
รถยนต์บริการ	 และก�าหนดให้ต้องยื่นหลักฐานการจัดให้มี
ป ร ะกั นภั ยปร ะกอบการจดท ะ เ บี ยนแล ะ เ สี ยภา ษีปร ะจ� า ปี	
อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	 ๑๐	 วรรคสาม	 แห่งพระราช
บัญญัติรถยนต์	พ.ศ.	๒๕๒๒	 ซ่ึงแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติ
รถยนต์	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
วางระเบียบไว้	ดังนี	้
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        ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์บริการ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒”

 ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมี

ผลบังคับใช้วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

 ๓. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค�าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก�าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง

กับที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

          ๔. การขอจดทะเบียนและเสียภาษีประจ�าปีรถยนต์บริการ ให้แสดงหลักฐาน เพิ่มเติม ดังนี้    

  (๑) หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ยังไม่สิ้นสุด

ระยะเวลาความคุ้มครอง

   (๒) หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยเพิ่มเติมจากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

ที่สัญญาประกันภัยและประกันภัยระบุความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้

         (ก) ความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายของผู้โดยสารและบุคคลภายนอกในวงเงินไม่ต�่ากว่า 

๕๐,๐๐๐ บาท ส�าหรับการชดใช้ค่าเสียหายต่อคนในแต่ละครั้ง

                 (ข) ความเสียหายต่อทรัพย์สินในวงเงินไม่ต�่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ส�าหรับการชดใช้ค่าเสียหาย

ในแต่ละครั้ง”

 ๕. รถยนต์บริการที่จะน�ามาขอจดทะเบียน ต้องเป็นรถใหม่ส�าเร็จรูปจากโรงงาน หรือมีอายุการใช้งาน

ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ซึ่งมีการใช้รถมาแล้วไม่เกินสองหมื่นกิโลเมตร และต้องไม่เป็นรถที่มี

การแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงในสาระส�าคัญของรถ หรือเป็นรถที่ซ่อมแซมหรือปรับปรุงจากรถที่ประสบอุบัติเหตุ

รุนแรงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้รถนั้น

 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์บริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับนี้ 

จะเป็นประโยชน์ส�าหรับประชาชนทั่วไปท่ีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์บริการเพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามที่

กฎหมายก�าหนด โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ ได้ให้ความหมายของค�าว่า รถยนต์บริการ 

หมายถึงรถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ดังต่อไปนี้ (๑) รถยนต์บริการ

ธุรกิจ ซึ่งได้แก่ รถยนต์ที่ใช้บรรทุกคนโดยสารระหว่างท่าอากาศยาน ท่าเรือเดินทะเล สถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟ

กับโรงแรมที่พัก ที่ท�าการของผู้โดยสาร หรือที่ท�าการของผู้บริการธุรกิจนั้น (๒) รถยนต์บริการทัศนาจร ได้แก่ 

รถยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช้รับส่งคนโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว และ (๓) รถยนต์บริการให้

เช่า ได้แก่ รถยนต์ที่จัดไว้ให้เช่าซึ่งมิใช่เป็นการเช่าเพื่อน�าไปรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสิ่งของ 

ข้อมูล :- ราชกิจจานุเบกษา “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒” 

  สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/

  E/247/T_0025.PDF

            ราชกิจจานุเบกษา “พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕” สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม

  ๒๕๖๒ จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/A/077/22.PDF



42เอกสารข่าวรัฐสภา

 

ภาพเก่าเล่าเรื่อง

พระมหาชนก

“พระมหาชนก”  เป ็นบทพระราช
นิพนธ ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร

โดยได้ทรงแปลและดัดแปลงเค้าโครงเรื่องจาก

ทศชาติชาดกที่ปรากฏในพระไตรปิฎก  ซ่ึงนับได้ว่า

เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่ทรงโปรดมากที่สุด เนื่องจาก

มีพระราชกระแสรับรองว่า  “...เป็นหนังสือไม่มี

ที่ เทียม...  เพราะว่าหนังสือเร่ืองน้ีเป็นท่ีรักของ

ข้าพเจ้าเอง  เป็นสิ่งที่เห็นว่าส�าคัญและโดยที่เป็น

ผู้ที่ได้ก่อตั้งข้ึนมา  เป็นตัวการรู้ว่าตัวเองเป็นผู้ที่

ท�าข้ึนมา  ถ้าไม่มีตัวเราเองมีแต่ชาดกแล้ว...ใครไป

อ่านก็ไม่รู ้เรื่องและไม่มีความหมายอะไรมากนักและ

เช่ือว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนและเป็นประโยชน์กับ

ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ...”  ซ่ึงเป็นพระราชด�ารัส

ที่ทรงพระราชทานไว ้ เมื่อวัน ท่ี   ๒๘  มีนาคม 

พ.ศ.  ๒๕๓๙  ครั้งเสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิด

ตัวหนังสือพระราชนิพนธ์  เร่ือง  พระมหาชนก 

ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต

* วิจิตรา  ประยูรวงษ์

 * วิทยากรช�านาญการพิเศษ กลุม่งานวจัิยและพฒันา ส�านกัวชิาการ ส�านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน้าปกพระราชนิพนธ์ เรื่อง "พระมหาชนก
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	 	 เรื่องราวโดยย่อของ	 “พระมหาชนก”	 เป็นหนึ่งในทศชาติชาดก	 ก่อนที่พระโพธิสัตว์จะมาประสูติ

เป็นเจ้าชายสิทธัตถะ	 และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ชาดกเรื่องนี้กล่าวถึงการบ�าเพ็ญความเพียรเป็นบารมี

ของพระมหาชนกผู้ซึ่งเป็นพระโอรสของพระอริฏฐชนก	 อดีตกษัตริย์แห่งมิถิลานคร	 พระอริฏฐชนกสิ้นพระชนม์

ในสนามรบ	 เนื่องจากถูกพระโปลชนกผู้น้องยกทัพมาชิงราชสมบัติ	 เมื่อพระมหาชนกเติบโตขึ้น	 และทราบความ

จริงว่าตนเองเป็นใครจึงต้องการจะไปทวงพระราชสมบัติคืน	 พระองค์จึงขอทรัพย์จากพระมารดา	 และเสด็จโดย

เรือเดินทางไปค้าขายยังดินแดนสุวรรณภูมิเพื่อสะสมก�าลังทรัพย์และก�าลังคน	 ในระหว่างการเดินทางได้เกิดคลื่นยักษ์

ถาโถมจนเรืออับปาง	 ด้วยความเพียรในการแหวกว่ายในทะเลถึง	 ๗	 วัน	 ๗	 คืน	 ท�าให้นางมณีเมขลา	 เทพธิดา

ผู้รักษามหาสมุทรได้ปรากฏตัวและสนทนาแลกเปลี่ยนกับพระองค์จนเข้าใจในปรัชญาของการบ�าเพ็ญวิริยบารมี

และช่วยอุ้มพาพระมหาชนกไปจนถึงฝั่งเมืองมิถิลา	 ในระหว่างนี้พระโปลชนก	 กษัตริย์เมืองมิถิลาได้สิ้นพระชนม์ลง

และได้ทิง้ปริศนาเรือ่งขุมทรัพย์ไว้	 พระมหาชนก

สามารถไขปรศินาต่าง	ๆ 	ได้	 และทรงอภเิษก

สมรสกับพระราชธิดาของกษัตริย์	 และครอง

ราชสมบัติโดยธรรม	 วันหนึ่งพระมหาชนก

ทรงทอดพระเนตรต้นมะม่วง	 ๒	 ต้น	 ต้นหน่ึง

มีผล	 ต ้นหนึ่งไม ่มีผล	 พระองค์ทรงเก็บ

ผลมะม ่วงมาเสวยผลหนึ่ งและตรัสชม	

หลังจากนั้น	 ผู้คนต่างพากันแย่งชิงกินผล

จนต้นมะม่วงต้นน้ันโค่นลง	 ในขณะทีต้่นไร้ผล

ยังคงอยู่	 แสดงว่าสิ่งใดดีมีคุณภาพจะเป็น

เป้าหมายของการยือ้แย่ง	 และจะเป็นอนัตราย

ในท่ามกลางผู้ที่ขาดปัญญา	 พระมหาชนก

จึงเกิดความสังเวช	 และด�าริจะแสวงหา

โมกขธรรม	 ประจวบกับท่ีนางมณีเมขลา

เคยบอกให้พระองค์ตั้งสถาบันการศึกษาขึ้น

พระองค์จงึได้ปรกึษากบัพราหมณ์ในการจดัตัง้

“ปทูะเลย์มหาวชิชาลยั”	 เพือ่อบรมกล่อมเกลา

ผู้คนให้มีสติปัญญาและมีความเพียรในการใช้ชีวิตท่ีดีกว่าที่เป็นอยู่	 เมื่อผู้คนมีความเป็นอยู่ดีมีธรรมะแล้ว	

พระองค์ก็จะสามารถไปแสวงหาโมกขธรรมต่อไปได้

หนังสือพระราชนิพนธ์พระมหาชนกนั้น	 สามารถแปลความหมายได้อย่างกว้างขวาง	 เนื่องจาก

เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่มีความหมายลึกซึ้ง	 ทรงคุณค่า	 แฝงแง่คิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

แล้วแต่การตีความหมายตามจินตนาการของผู้อ่านแต่ละคน	 ในที่นี้จะขอยกข้อคิดที่ส�าคัญในเรื่อง	๓	ประการ	ดังนี้

๑. ความเพียร
	 การสั่งสมวิริยบารมีเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของพระมหาชนกในการแหวกว่ายท่ามกลาง

ความปั่นป่วนของมหาสมุทรเพ่ือเอาตัวรอดแม้ว่าจะไม่เห็นฝั่ง	 และการสั่งสมวิริยบารมี	 มิได้หมายถึงความเพียร

เท่านั้น	 หากแต่ในความเพียรยังซ่อนหลักธรรมอื่น	ๆ 	ด้วย	โดยเฉพาะการใช้สติปัญญาประคับประคองความเพียร

ภาพประกอบพระราชนิพนธ์ เรื่อง "พระมหาชนก"
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มิใช่เพื่อไปสู่จุดหมายเท่านั้น	 แต่ยังประโยชน์ให้ตัวเองอยู่รอดเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคต่อไป	 แนวความคิดที่ส�าคัญ
อีกประการหนึ่งในการบ�าเพ็ญเพียรบารมีคือ	 ความคิดย่อมควบคู่กับการกระท�า	 ผู้มีแต่ความคิดไม่สามารถท�าให้
ประสบความส�าเร็จได้หากไม่ลงมือกระท�า	 การกระท�าต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ด้วย	 หากผู้นั้นหลงระเริง
ไม่รับผิดชอบในการท�าหน้าที่ย่อมส่งผลร้ายต่อบุคคลอื่น

๒. ผลประโยชน์ที่ยั่งยืน
	 จุดส�าคัญของเรื่องพระมหาชนกอีกประการหนึ่งคือต้องการให้คนเข้าใจในประโยชน์ที่ยั่งยืน	

โดยหยิบยกอุทาหรณ์จากเร่ืองต้นมะม่วงที่มีผลและไร้ผล	 ต้นมะม่วงที่มีผลผู้คนต่างยื้อแย่งกัน	 ส่วนต้นที่ไร้ผล
กลับไม่ตกอยู่ในอันตราย	 อันสะท้อนถึงการแก่งแย่งโภคทรัพย์	 โดยเฉพาะสาธารณสมบัติโดยไม่ค�านึงถึงความ
ย่ังยืน	 คิดหาวิธีที่จะใช้เครื่องมือตักตวงผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุด	 แทนที่จะใช้เครื่องมือและความรู้มาพัฒนา
สังคม	 โดยเฉพาะการใช้ความรู้ในเทคโนโลยีทางการเกษตรที่มีการรักษาต้นเก่าและการขยายพันธุ์ต้นใหม่เพื่อผล
ประโยชน์ที่ยั่งยืน	ดังที่พระมหาชนกทรงแนะน�าวิธีฟื้นฟูต้นมะม่วง	๙	วิธี	 คือ	(๑)	เพาะเม็ดมะม่วง	(๒)	ถนอมราก
ที่ยังมีอยู่ให้งอกใหม่	 (๓)	 ปักช�ากิ่งท่ีเหมาะแก่การปักช�า	 (๔)	 เอากิ่งดีมาเสียบยอดก่ิงของต้นที่ไม่มีผลให้มีผล	
(๕)	 เอาตามาต่อกิ่งของอีกต้น	 (๖)	 เอากิ่งมาทาบกิ่ง	 (๗)	 ตอนกิ่งให้ออกราก	 (๘)	 รมควันต้นที่ไม่มีผลให้ออกผล	
(๙)	ท�าชีวาณูสงเคราะห์

๓. การศึกษาหาความรู้
	 การจัดตั้งปูทะเลย์มหาวิชชาลัย	 สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เรื่องต้นมะม่วงมีผลที่ผู้คนยื้อแย่งกัน

ด้วยเหตุนี้ท�าให้พระมหาชนกคิดหาหนทางจัดตั้งสถานศึกษาเพื่อพัฒนามหาชนท้ังในด้านความเพียร	 สติปัญญา
และก�าลังกายเพื่อมุ่งไปสู่ความรู้ซึ่งตรงข้ามกับอวิชชา	 เพื่อให้มหาชนอยู่ในกรอบแห่งธรรมะที่มีพื้นฐานของสติ
ปัญญา	วิริยภาพและก�าลังกาย	ความรู้ที่ท�าให้มหาชนหลุดพ้นจากโมหภูมิ	 คือ	การฝึกอบรมสั่งสอนผู้คนในสถาน
ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ทั้งในทางวิชาการ	เช่น	การเกษตร	และความรู้ทั่วไป	เช่น	การมีจิตส�านึกเป็นคนดี	 คุณสมบัติ
ของผูไ้ด้รบัการฝึกฝนธรรมะจะกลายเป็นผู้ทีม่คีวามหมัน่เพียร	มสีตปัิญญา	และก�าลงักายในการท�าความดีตลอดไป

หนังสือพระราชนิพนธ์พระมหาชนก	 แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตรเป็นอย่างมาก	 พระองค์
ทรงใช้ความเพียรในการพระราชนิพนธ์เร่ืองนี้ถึง	 ๑๑	 ปี	 และทรงเลือกใช้ถ้อยค�าที่มีลักษณะเฉพาะพระองค์
สามารถน�าไปใช้เป็นคติสอนใจได้	 พระราชนิพนธ์ทรงตั้งพระทัยให้มีการเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง	 เพื่อ
เป็นเครื่องเตือนใจให้ประชาชนด�าเนินชีวิตด้วยความเพียรและมีสติปัญญา	 อันน�าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ
อย่างยั่งยืนดังพระราชปรารภที่พระองค์ได้ลิขิตไว้เป็นปริศนาธรรมสอนใจว่า	 “ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธ์ิ	 ปัญญา

ที่เฉียบแหลมก�าลังกายที่สมบูรณ์”

ข้อมูล	:-	ก�าพล	จ�าปาพันธ์.	(๑๑	พฤษภาคม	๒๕๕๗).	การช�าระ	“พระมหาชนก”	ในประวัติศาสตร์ไทย

	 	 ยุคใหม่.	สืบค้น	๑	มีนาคม	๒๕๖๐	จาก	http://prachatai.com/journal/2014/05/53151	 	

	 	ภูมิพลอดุลยเดช,	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.	(๒๕๔๐).	พระมหาชนก	(พิมพ์ครั้งที่	๒).กรุงเทพฯ:	

	 	 อมรินทร์	พริ้นติ้ง	แอนด์พับลิชชิ่ง.

	 สมยศ	ศุภกิจไพบูลย์.	(๒๕๖๐).	ตามรอยพระมหาชนก ตามรอยพ่อ.	กรุงเทพฯ:	ย้อนรอย.

	 สรุพงษ์		โสธนะเสถยีร.	(๒๕๕๔).	การอภปิรายความบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก.	กรุงเทพฯ:	เอช.เอน็.กรุ๊ป.
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เรื่องน่ารู้ การประชุมระดับโลกของยุวสมาชิกรัฐสภา ครั้งที่ ๖ 
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กรุงอะซุนซิโอน สาธารณรัฐปารากวัย

	 คณะผู้แทนรฐัสภาไทย	น�าโดย	นางสาวธรีรตัน์	 ส�าเร็จวาณชิย์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 หัวหน้าคณะฯ	 พร้อมด้วย	 ร้อยเอกจองชัย

วงศ์ทรายทอง	สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร	นางสาววไิลลักษณ์		อรนิทมะพงษ์

สมาชิกวุฒิสภา	 และนายจุลทรรศน์	 ใสกระจ่างนักวิเทศสัมพันธ์

ช�านาญการ	 กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา	 ส�านักองค์การรัฐสภาระหว่าง

ประเทศ	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ

คณะฯ	 ได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกของยุวสมาชิกรัฐสภา	 ครั้งที่	 ๖	

(The	Sixth	Global	Conference	of	Young	Parliamentarians)	ระหว่างวนัท่ี

๙	-	๑๐	กันยายน	๒๕๖๒	ณ	อาคารรัฐสภาปารากวัย	 กรุงอะซุนซิโอน	

สาธารณรัฐปารากวัย	 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่การประชุมในกรอบนี้จัดขึ้น	

ณ	ภูมิภาคอเมริกาใต้

	 นับเป็นครั้งแรกเช่นกันที่รัฐสภาไทยได้ส่งคณะผู ้แทน

รัฐสภาไทย	 เข้าร่วมการประชุมในกรอบนี้	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในด้านการ

เสริมพลังเยาวชน	 (Youth	 empowerment)	 อันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์

หลักของสหภาพรัฐสภา	ปัจจุบัน	การประชุมดังกล่าวถือเป็นการประชุม

ประจ�าปีเพื่อยุวสมาชิกรัฐสภา	(Young	Parliamentarians)	หรือ	สมาชิก

รัฐสภาที่อายุต�่ากว่า	 ๔๕	 ปี	 จะได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ

ที่ดีในการบรรลุเป้าหมายการเสริมพลังเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้แทนรัฐสภาไทย จากซ้ายไปขวา ประกอบด้วย 

(๑) ร้อยเอก จองชัย วงศ์ทรายทอง ผู้แทนฯ

(๒) นางสาวธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ หัวหน้าคณะฯ และ 

(๓) นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ ผู้แทนฯ

บุคคลที่ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุม
H.E. Mr. Blas Antonio Llano Ramos (บนซ้าย)

Ms. Gabriela Cuevas Barron (บนขวา) 
Mr. Melvin Bouva (ล่างซ้าย) และ 

Mr. Carlos Enrique Silva Rivas (ล่างขวา)

	 ทั้งนี้	 การประชุมระดับโลกของยุวสมาชิกรัฐสภา	

ครั้งที่	 ๖	 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก	 “บรรลุเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนและเสริมพลังเยาวชนด้วยความเป็นอยู่ที่ดี	 (Achieving	

the	 SDGs	 and	 Empowering	 Youth	 through	Well-Being)”	

ด้วยความเชื่อว่าความเป็นอยู่ที่ดีภายใต้มิติของการเสริมพลัง

เยาวชน	 จะช่วยผลักดันการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน	(SDGs)	ภายในปี	๒๕๗๓	ให้ประสบความส�าเร็จ	

	 ในการประชุมวันที่หนึ่ง	(วันจันทร์ที่	๙	กันยายน	

๒๕๖๒)	 เป็นพิธีเปิดการประชุม	 ที่ประชุมได้รับฟังถ้อยแถลง

จาก	H.E.	Mr.	Blas	Antonio	Llano	Ramos	ประธานรัฐสภา

ปารากวัย	 ซึ่งเน้นย�้าให้ยุวสมาชิกรัฐสภาได้หารือร่วมกัน
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นางสาวธีรรัตน์  สำาเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

หัวหน้าคณะฯ ระหว่างกล่าวถ้อยแถลง

เพ่ือน�าความเป็นอยู่ที่ดีมาสู่ประชาชนผ่านการแลกเปลี่ยนแนวคิดและการสร้างนวัตกรรม	 ขณะท่ี	 Ms.	 Gabriela		

Cuevas	 Barron	 ประธานสหภาพรัฐสภา	 ได้กล่าวถึงการแสวงหาความสุขส�าหรับคนที่เรารัก	 โดยเชื่อว่ายุวสมาชิก

รัฐสภาทั้งหลายต้องการความเป็นอยู่ที่ดี	กว่าความมั่งคั่ง	ความส�าเร็จ	หรืออ�านาจ	ความเป็นอยู่ที่ดีคือวัตถุประสงค์

หลักเมื่อต้องการกล่าวถึงนโยบายสาธารณะและการออกกฎหมาย	โดย	SDGs	จะเป็นพื้นฐานไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดี	

ด้าน	Mr.	Melvin		Bouva	ประธานคณะกรรมการบริหารการประชุมยุวสมาชิกรัฐสภา	ได้กล่าวเชิญชวนให้ยุวสมาชิก

รัฐสภามองไปข้างหน้าเพื่อสรรค์สร้างให้วิสัยทัศน์ของยุวสมาชิกรัฐสภาเกิดขึ้นจริง	 โดยเฉพาะเป้าหมายสากล

เกี่ยวกับการเพิ่มจ�านวนของยุวสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างหญิงชาย	ท้ายสุด	Mr.	Carlos	Enrique	

Silva	Rivas	สมาชิกรัฐสภาปารากวัย	ในฐานะยุวสมาชิกรัฐสภาผู้แทนรัฐสภาประเทศเจ้าภาพ	ได้กระตุ้นยุวสมาชิก

รัฐสภาให้เดินหน้าเพื่อพิสูจน์ตนเองด้วยความทุ่มเทและความมีระเบียบวินัย	 ตลอดจนการน�าการเปลี่ยนแปลง

เพื่อความส�าเร็จ	ด้วยกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไม่รอรับนโยบายเพียงอย่างเดียว

	 ภายหลงัพธิเีปิดการประชมุ	 คณะผู้แทนรฐัสภาไทยได้ร่วมอภิปรายในวาระต่าง ๆ โดยนางสาวธีรรัตน์

ส�าเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะหัวหน้าคณะฯ	ได้กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ

ประเทศไทยในการด�าเนินการเพื่อบรรลุ	 SDGs	 ผ่านการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ในรัชกาลที่	 ๙	 เป็น 

แนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้	 ทักษะ	 และมูลค่าเพิ่มที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน	 ซ่ึงหลักการ										

ดังกล่าวได้น�ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศต่าง	 ๆ	 ภายใต้โครงการ	 “การส่งเสริมหุ้นส่วนในการน�าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SEP	 for	 SDGs	 Partnership)”	 โดยกระทรวง

การต่างประเทศ	 นอกจากนี้	 ยังได้ให้ความส�าคัญกับการสร้างทุนมนุษย์ผ่านนโยบาย	 “Thailand	 4.0”	 เพ่ือให้

เยาวชนไทย	 มีทักษะ	 ความคิดสร้างสรรค์	 และขีดความสามารถในยุคดิจิทัลแห่งศตวรรษที่	 ๒๑	 ด้วยการศึกษา

แบบเชื่อมโยงองค์ความรู้ใน	 ๔	 สหวิทยาการ	 ได้แก่	 วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิศวกรรมศาสตร์	 และคณิตศาสตร์	

ที่เรียกว่า	“สะเต็มศึกษา	(Science,	Technology,	Engineering	and	Mathematics	:	STEM)”	ทั้งนี้	มีความภาคภูมิใจ

ที่รัฐสภาไทยชุดปัจจุบันมียุวสมาชิกรัฐสภาจ�านวนมาก	 ซึ่งจะเป็นก�าลังส�าคัญและมีโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลง

ให้เกิดขึ้นแก่ประเทศต่อไป	

	 จากน้ัน	 นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ 

สมาชกิวฒุสิภา	 ได้กล่าวถ้อยแถลงเกีย่วกบัแนวนโยบายแห่งรัฐ

ของประเทศไทยที่ได ้ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

๒๐	 ปี	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 SDGs	 จ�านวน	 ๑๗	 ประการ	

และได้ประสบความส�าเร็จในหลายประการ	 ทั้งน้ี	 ได้

แลกเปลี่ยนต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความส�าเร็จในด้านการ

สาธารณสุขและการเสริมพลังเยาวชนของประเทศไทย	

อาทิ	 โครงการมหัศจรรย์	 ๑,๐๐๐	 วันแรกแห่งชีวิต

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน

วยัรุน่	 พ.ศ.	๒๕๕๙	 โครงการสภาจ�าลองสญัจร	 โครงการ

กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ทั้งนี้

เช่ือว่าการด�าเนินการที่กล่าวมาจะขับเคลื่อนโลกและสังคมของเราไปสู่ความยั่งยืนและความสุขโดยแท้จริง
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	 ต่อมา ร้อยเอก จองชยั วงศ์ทรายทอง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ได้กล่าวถ้อยแถลง

เก่ียวกับสภาพปัญหาความยากจนในประเทศไทย

ซึ่งบั่นทอนคุณภาพชีวิตของชาวไทย	 แนวปฏิบัติ

ที่เหมาะสมต่อการจัดการกับปัญหานี้คือการวาง

นโยบายหรอืมาตรการทีมุ่ง่เน้นการปรับปรุงการบริการ

พื้นฐานของรัฐ	เช่น	โรงพยาบาล	ไฟฟ้า	และประปา	

ตลอดจนการแสวงหาแนวทางเพื่อลดช่องว่าง

และความเหลื่อมล�้าทางสังคม	 และสร้างอาชีพ

ให้แก่ผู ้ว ่างงาน	 โดยรัฐสภาได้ออกกฎหมาย

ภาษีมรดก	 เพื่อจัดเก็บภาษีมรดกในผู้ที่มีรายได้

มาก	 ทั้งนี้	 รายได้ของการจัดเก็บภาษีดังกล่าว

จะใช้ในการสนับสนุนผู้ยากไร้	 ซึ่งรัฐได้น�ามาใช้ประโยชน์เพื่อจัดท�าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส�าหรับผู้ที่มีรายได้น้อย

กว่า	๑๐๐,๐๐๐	บาทต่อปีที่ไม่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นของตนเอง	การออกกฎหมายต่าง	ๆ	สะท้อนความส�าเร็จของ

สมาชิกรัฐสภาซึ่งได้ลงพื้นที่และน�าข้อมูลท่ีได้มาอภิปรายต่อรัฐบาล	 โดยรัฐบาลได้พิจารณาข้อคิดเห็นจากรัฐสภา

และน�าข้อคิดเห็นนี้ไปด�าเนินการให้เป็นรูปธรรม

	 ในการประชุมวันท่ีสอง	 (วันอังคารที่	 ๑๐	 กันยายน	

๒๕๖๒)	 คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าร่วมรับฟังการให้ค�าปรึกษา	

(Mentorship	Café)	จากสมาชิกรัฐสภารุ่นพี่	คือ	H.E.	Mr.	Blas	Antonio	

Llano	Ramos	ประธานรัฐสภาปารากวัย	และ	Ms.	Gabriela		Cuevas	

Barron	 ประธานสหภาพรัฐสภา	 ซึ่งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์บน

เส้นทางทางการเมืองของตนที่น่าสนใจตั้งแต่อายุน้อย	 และสะท้อน

ถึงความล�าบากกว่าจะสามารถเดินทางมาสู่จุดที่ตนเติบโตบนอาชีพ

ทางการเมืองในทุกวันนี้	 จากนั้น	 ที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มออกเป็น

๒	กลุม่	ๆ 	ละ	๘	-	๑๐	คน	และร่วมกนัแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้น	 ๒	 ประเดน็

คือ	๑.	สิ่งที่ผู้ให้ค�าปรึกษาไม่ควรกระท�า	กับ	๒.	สิ่งที่ผู้รับค�าปรึกษา

ประสงค์จากผู้ให้ค�าปรึกษา	 ในโอกาสนี้	 คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับคณะผู้แทนรัฐสภาไอร์แลนด์	 จีน	 และตุรกี	

พร้อมท้ังเสนอแนะข้อคดิเหน็ในฐานะผูร้บัค�าปรกึษาว่า	 ผูใ้ห้ค�าปรึกษา

ควรแสดงท่าทีสนับสนุนและให้ก�าลังใจ	 มีทัศนคติและมองโลกในแง่

ดีต่อผู้รับค�าปรึกษา

	 ต่อมา	 เป็นการแบ่งกลุ่มหารือในช่วงการฝึกอบรม	 (Training	 Hub)	 ๒	 ช่วง	 จับคู่ถาม-ตอบแบ่งปัน

ประสบการณ์โดยมุ่งไปท่ีการตอบค�าถามปัจจัยของความส�าเร็จ	 และให้รับฟังว่ามีสิ่งใดที่เหมือนหรือแตกต่างกัน	

ซึ่งนางสาวธีรรัตน์	ส�าเร็จวาณิชย์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	หัวหน้าคณะฯ	จับคู่กับผู้แทนรัฐสภาอินโดนีเซีย	ขณะที่

นางสาววิไลลักษณ์	อรินทมะพงษ์	สมาชิกวุฒิสภา	ผู้แทนฯ	จับคู่กับผู้แทนรัฐสภาตุรกี	

ร้อยเอก จองชัย  วงศ์ทรายทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ผู้แทนฯ ระหว่างกล่าวถ้อยแถลง

บรรยากาศระหว่างการฝึกอบรม (Training Hub)
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	 ในช่วงท้ายของการประชุม	 คณะผู้แทนรัฐสภาไทย	 ได้รับฟังการน�าเสนอเอกสารผลลัพธ์ของ

การประชุม	พร้อมทั้งบทสรุปจาก	Mr.	Melvin		Bouva	ประธานคณะกรรมการบริหารการประชุมยุวสมาชิกรัฐสภา	

Ms.	 Gabriela	 Cuevas	 Barron	 ประธานสหภาพรัฐสภา	 และ	 H.E.	 Mr.	 Blas	 Antonio	 Llano	 Ramos	 ประธาน

รัฐสภาปารากวัย	เป็นอันเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจเข้าร่วมการประชุมระดับโลกของยุวสมาชิกรัฐสภา	ครั้งที่	๖	ของ

คณะผู้แทนรัฐสภาไทย	โดยสมบูรณ์

	 ทั้งนี้	คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้ประสบความส�าเร็จใน	๒	มิติ	ได้แก่	การด�าเนินบทบาทการทูตรัฐสภา	

(Parliamentary	 diplomacy)	 ซ่ึงสะท้อนได้จากการยอมรบัของรฐัสภามติรประเทศทัว่โลก	 ทีม่ต่ีอคณะผู้แทนรฐัสภาไทย

ขณะที่อีกส่วนเก่ียวกับการปฏิบัติภารกิจของคณะผู ้แทนรัฐสภาไทย	 ที่ครอบคลุมทุกมิติตามระเบียบวาระ

การประชุม	 ทั้งในด้านการแสดงบทบาทร่วมอภิปรายในการประชุม	 และในด้านการแสดงความคิดเห็นในการ

หารือเป็นกลุ่ม	 ยังผลประจักษ์ชัดให้สหภาพรัฐสภาได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของรัฐสภาไทย	 และการให้ความส�าคัญ

ต่อกิจการรัฐสภาระหว่างประเทศของรัฐสภาไทย

	 นอกจากความส�าเร็จของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว	 การเปิดโอกาสให้คณะผู้แทน

รัฐสภาไทยได้เข้าร่วมการประชุมครั้งแรก	 นับต้ังแต่ปี	 ๒๕๕๗	 เป็นต้นมา	 ยังได้สะท้อนถึงเจตจ�านงอันแรงกล้า

ของรัฐสภาไทยต่อการส่งเสริมบทบาทให้แก่ยุวสมาชิกรัฐสภา	 ซ่ึงจะเป็นก�าลังส�าคัญของรัฐสภาไทยในอนาคต	

เนื่องจากปัจจุบันรัฐสภาไทยได้มียุวสมาชิกรัฐสภา	 จ�านวน	 ๑๓๐	 คน	 หรือประมาณร้อยละ	 ๑๗.๔	 ของจ�านวน

สมาชิกรัฐสภาทั้งหมด	ดังนั้น	จึงเปรียบเสมือนการส่งสัญญาณยังประชาคมโลกว่ารัฐสภาไทยพร้อมด้วยยุวสมาชิก

รัฐสภาที่มีความรู้และความสามารถ	 และยินดีท่ีจะแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติต่าง	 ๆ	 ของรัฐสภาไทยต่อประชาคม

รัฐสภาระหว่างประเทศในวาระและโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
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